
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุกรรมาธิการ หมายเลข ๑ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 
----------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา 
 
  (นายพิทูร พุมหิรัญ ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 
  ประธาน  :  คณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม คร้ังที ่๖/๒๕๕๑ 
  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจงตอที่ประชุมมี ๔ เร่ือง 
  ๑.๑ เร่ืองการเตรียมความพรอมในการชี้แจงงบประมาณประจําป ๒๕๕๒  สืบเนื่องจาก 
สํานักงบประมาณไดมีหนังสือแจงสวนราชการใหเตรียมชี้แจง อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ กาํหนดการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม – วนัที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๑  ซึ่งก็ให 
สวนราชการเตรียมเอกสารประกอบการชีแ้จงเชนที่เคยทํา แลวก็การจัดทํา Presentation เสนอ
คณะกรรมการดวยนะครับ มีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย (เลขานุการ)  :  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองแจงสวนนี ้ 
ขอแกกําหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการประมาณวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
แลวก็ในสวนของการจัดเตรยีมเอกสารประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ขณะนี้กลุมงานนโยบาย 
และแผนไดประสานกับหนวยงานที่เกีย่วของในเรื่องของการจัดเตรียมขอมูลจัดสงใหเรา และคาดวา 
การจดัทาํเอกสารจะแลวเสรจ็ภายในสัปดาหนี้ สวนในเรือ่งของการจัดทํา Presentation ไดกําหนดแผน 
การดําเนินการไววาเราจะแลวเสร็จภายในวนัที ่๒๕ แลวก็จะนําเสนอตอทานเลขาธกิาร แลวก็จะไดมีการ
ซักซอมกนัประมาณตนเดือนสิงหาคมคะ 
  ประธาน  :  ของเราวนัที่แนนอนมหีรือยงั 
  เลขานุการ  :  ประมาณสัปดาหที่ ๒ ของเดอืนสิงหาคมคะ 
  ประธาน  :  แจงที่ประชุมทราบนะครับ  ๑.๒ เปนเรื่องของปฏิทนิของการวางแผนกลยุทธ 
ติดตามประเมนิผลและการจัดทําคําของบประมาณป ๒๕๕๓  เชิญฝายเลขานกุารครับ 
  เลขานุการ  :  เปนเรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ทีป่ระชุม 
คณะกรรมการนโยบายและแผนขอใหทางกลุมงานนโยบายและแผนไดจัดทําปฏิทนิการปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของกับเร่ืองของกระบวนการวางแผน การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทาํงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณ โดยไดกาํหนดมาแลวและทําเปนกรอบปฏิทินมาทัง้หมด ๕ ข้ันตอนหลกั ก็คือวา 
ในชวงแรกเปนเรื่องของการปรับแผนกลยทุธ ก็คือชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ จะเปนเรื่องการทบทวนแผน 
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การประเมนิแผน และการขอรับทราบนโยบายจากฝายการเมือง และฝายบริหาร เพือ่นําขอมูลไปจัดทําแผน 
รวมถึงในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน เปนเรื่องของแผนกลยทุธทั้งหมดก็จะเปนการสัมมนารบัฟง 
ความคิดเหน็ของผูเขารวมสมัมนา เพื่อเอาขอมูลทั้งหมดมาปรับแผน หลังจากนัน้จนถึงเดือนตุลาคม 
เราก็จะปรับแผน พรอมทัง้จดัทํา Roadmap ตัวชี้วัด แลวก็เสนอรางตอคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ 
เพื่อใหความเห็นชอบ เพื่อใหทนัตอการจดัทําคําของบประมาณของป ๒๕๕๓  สวนในขั้นที่ ๒ เปนเรื่องของ
การจัดทาํงบประมาณ เราจะกําหนดไวก็คอืชวงเดือนตุลาคมของป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ซึ่งในปนีท้างกลุมงาน
นโยบายและแผน กับทางสาํนักการคลังฯ จะเรงดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหทันในเดือนตุลาคม 
ไมอยางนั้นจะทําใหการบรหิารงบประมาณของเรามีความลาชา ปนี้เราพยายามเรงปรับใหเร็วขึ้น และตาม
กําหนดการในปงบประมาณจริง ๆ  ข้ันตอนตอไปจะเปนเรื่องของการตดิตามประเมินผล เราจะกําหนดไว
เปนรายไตรมาสคือ ๔ คร้ัง ก็คือจะเปนเดือนธันวาคม มนีาคม มิถนุายน กนัยายน  สวนในขั้นตอนแรก 
ที่เรากาํลังจะทบทวนเรื่องของการปรับแผนกลยทุธ ในขณะนี้ทานเลขาธิการไดอนุมตัิหลักการใหเราไดมี 
การทบทวนและปรับแผนแลว ในระหวางนี้เรากาํลังเตรียมการทั้งในเรือ่งประสานการของบประมาณ 
จากสํานักการคลังฯ อยูคะ 
  ประธาน  :  ครับ ขอแจงใหที่ประชุมทราบนะครับ ตอไป ๑.๓  
  เลขานุการ  :  ๑.๓ เปนเรื่องของการชี้แจงงบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๕๐ ของสํานัก
ประชาสัมพันธ ขออนุญาตใหทาง ผอ. กลุมงานงบประมาณชวยกรุณาชี้แจงที่ประชุมดวยคะ 
  นางสาวสุนทร รักเมือง  :  งบประมาณป ๒๕๕๐ ของสํานักประชาสมัพนัธไดรับจัดสรร
ทั้งสิน้ ๕๗,๗๙๑,๗๐๐ บาท ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ สํานกัประชาสัมพนัธไดเบิกจายทัง้สิ้น 
๓๙,๗๐๖,๕๖๑ บาท จะมีเงนิคงเหลือในกจิกรรมของแตละกิจกรรมที่ไดรับจัดสรรมีในรายการ 
งบรายจายอืน่จะมีงบลงทนุอยูดวย งบลงทุนของสาํนักประชาสัมพันธไดนํามาจัดซือ้ครุภัณฑ  
๑๓ ลานบาทเศษ ในการจัดซื้อครุภัณฑตามระเบียบของการบริหารงบประมาณจะตองนาํมาโอนจดัซื้อ 
ครุภัณฑจากงบรายจายอื่น เนื่องจากเกี่ยวของกับระบบ GF ดวย จึงตองดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง 
ถึงจะสามารถทําจัดซื้อจัดจางได ๑๓ ลานบาทเศษ และสวนของสาํนกัประชาสัมพนัธอีก ๒ ลานบาทเศษ 
เงินเหลือจายนํามาซื้อครุภัณฑของสํานักประชาสัมพันธ คือรวมทั้งสิน้ป ๒๕๕๐ สํานักประชาสมัพันธ 
ก็นํามาซื้อครุภัณฑทั้งของโครงการดวย สวนที่เหลือจายมาซื้อของสํานกัประชาสัมพนัธ ๑๖ ลานบาทเศษ 
ขอชี้แจงแคนี้กอนคะ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานประธานครับ กอนทีเ่ราจะมีการปรับลดบอกวาสาํนัก
ประชาสัมพันธมีเงนิเหลือจาย ๑๖ ลานบาท ซึ่งก็คอนขางที่จะชัดเจนวาจริง ๆ แลว ๑๖ ลานบาทนั้นไมใช
เปนเงินเหลือจาย จะเปนเงนิเหลือจายแคประมาณ ๒ ลานบาทเศษ เพราะฉะนัน้ในสวน ๑๓ ลานบาทนั้น 
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ก็จะเปนเงนิที่โอนมาตามโครงการที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ เพราะฉะนัน้ก็ตองชัดเจนตรงนี้วาจริง ๆ แลวคือ 
เหลือจาย ๒ ลานบาท เพราะฉะนัน้อีก ๑๓ ลานบาท เปนเงนิที่โอนมา ตามหลักการบริหารเงนิงบประมาณ 
ที่วาจะตองเอาเงนิที่ลงทุนทีอ่ยูในโครงการนั้นมาดําเนนิการจัดซื้อครุภัณฑ 
  ประธาน  :  เปนไปตามโครงการของสํานักประชาสัมพันธเอง 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ใชครับ เพราะฉะนัน้ก็อยากเรยีนทานเลขาฯ วาเงนิที่ปรับลดไป 
๑๓ ลานบาทนั้นก็ตองขอคืนมา เพราะวาในป ๒๕๕๑ เราจะไดบริหารงบประมาณภายใตเงื่อนไขของเรา 
ตามแผนปฏิบตัิงานเหมือนเดิม 
  ประธาน  :  หลักการเหมือนเดิมตามทีเ่คยเรียนทานรองฯ คัมภีร ไวนะครับ คอืมีรายการ 
ก็ทํารายการมา จะทําโครงการอะไร ตองใชเงินอะไร ถามีอยูแลวไมพอก็เติมไปใหเต็ม ถายังไมมเีปน
โครงการใหมข้ึนมา แลวไดผานการกลัน่กรองของอนกุรรมการพิจารณางบประมาณแลวก็เขา Process 
ปกติ ไมมีปญหาอะไร เขาใจตรงกันนะครบั 
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตนิดหนึง่คะ ในสวนของคาประชมุของคณะอนกุรรมการไดมีการ
พิจารณาแลวไดแจงไปยังทานรองฯ คัมภีร วาอยากใหชวยทําแผนปฏิบตัิการที่เปนรายละเอียดที่จะขอ 
งบประมาณเพิ่มเติมในสวนตรงนี้ออกมาใหชัดเจนอกีสกันิดหนึง่จะไดเสนอเขาไปในที่ประชุมของคณะอนุฯ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ผมขอเรียนอยางนี้ครับ ที่เราไดรับอนุมัติเงนิจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจาํป เราก็จะทําแผนปฏิบัติงานของเราทั้งปเสนอผานกลุมงานนโยบายและแผนเรียบรอย 
ตั้งแตตนแลว เมื่อไดดําเนนิการไปแลวเราก็ยังถือเงนิงบประมาณทีเ่ราไดรับอยูคือ ๕๓ ลานบาท แตเมื่อ 
ทางคณะอนุฯ มาปรับลด ซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนวาขอมูลที่ไดนัน้มันคลาดเคลื่อน เมื่อคลาดเคลื่อนผมกถ็ือวา
แผนปฏิบัติที่เราทําใหทัง้ปแลวถือวาเปนทียุ่ติ คือวาอนันัน้ใชได ซึ่งถาจะทําอกีก็เหมือนกับวาเราไดทํา
ซ้ําซอน แลวการที่ไดปรับลดอยางนี้มนักท็าํใหงานบางชวงของเรานัน้สะดุดหยุดลง มันก็จะทาํใหมีผลตอ
ตัวชี้วัด ซึง่วนันี้เราก็ตองเรงในโครงการอะไรที่มันสะดุดหยุดลงเนื่องจากการปรับลดเงินงบประมาณของ
สํานักประชาสมัพันธลง เพื่อใหงานนั้นมันเปนไปตามการปฏิบัติงานใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ กนัยายน  
เราก็กาํลังเรงอยูครับ เพราะฉะนัน้ผมคิดวาขอเสนอแผนปฏิบัติงานอนัเดิมที่เสนอไปแลวทั้งปครับ 
  ประธาน  :  ผมไมทราบวายงัมีความไมเขาใจกันอยูระหวางกลุมงานกบัสํานกั
ประชาสัมพันธตรงไหน อยางไร เพียงแตทีใ่หหลักการไปคือวาโครงการของประชาสัมพันธเกาสมมตุิวา 
๑๕ โครงการ โครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถาสมมุตวิาที่เราคิดตอนตัง้งบประมาณไปเขาคิดวาดูเทียบจาก
ปที่แลววาปทีแ่ลวพอ สมมตุิวาจัดไป ๑๐ คร้ัง แลวปนี้สมมุตจิะตองจดั ๒๐ คร้ัง ฉะนั้นเงนิก็ไมพอ คิดงาย ๆ
อยางนัน้นะครบั สวนที่ไมพอก็ขอมา ถูกไหมครับ เอาตามขอเท็จจริงทีเ่ปนอยู แตก็ยงัคงกิจกรรมเหมือนเดิม 
ประชุม ๑๐ คร้ัง ก ็๑๐ คร้ังเหมือนเดิม แลวกิจกรรมก็ไดเพิ่มอยางเดมิ วงเงินที่ตัดไปก็เปนเหตุเปนผลแลว 
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ถูกไหมครับ มนัอยูที่เหตทุี่ผลที่ขอมาวาขอเงินไปทําอะไร นอกเหนือจากที่ไดอนมุัติไปแลวมากนอยแคไหน 
อยางไร ก็เทานั้นเอง หลักการคืออยางนี ้
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตนดิหนึง่ครับ คืออยางนี้ครับทีท่านรองฯ ศภุมาส 
ทานเปนประธานอนุกรรมการแผนและงบประมาณที่ขอใหทางสาํนกัประชาสัมพนัธทําแผนมา เนือ่งจาก 
ในป ๒๕๕๑ ทางคณะอนกุรรมการ และคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ไดอนมุัติเงินใหสํานัก
ประชาสัมพันธดําเนนิการ ๔๓ ลานบาท ทีนี้สํานกัประชาสัมพนัธตองการทําเพิ่มข้ึน คณะอนุฯ กเ็ลยขอให
ทางสํานักประชาสัมพนัธทําแผนมาเทานัน้เองครับ อยางที่ทานประธานเรยีนแลววาเปนมติของ
คณะกรรมการอยูแลววา ถาตองการเพิ่มก็ทํามาผานคณะอนุฯ คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ก็จะ 
Approve ให ก็แคนี้ครับ เรียนทานวาทานจะใชเงิน ๕๓ ลานบาท หรือ ๕๕ ลานบาท กท็ํามานิดหนึง่ 
เทานัน้เองครบั คณะอนุฯ จะไดทราบวาจริง ๆ แลวตองการใชเงนิทัง้กอนหมดหรือเปลา  
  ประธาน  :  ๔๓ ลานบาท ของทานรองฯ คัมภีร นี่นะครบั สมมุติวามี ๑๐ โครงการ 
โครงการที่ ๑ ใชเงินเทาไร กท็ําไปตามวัตถุประสงค เปาหมายเดิมกท็าํไป แตมีคาใชจายในสวนไหนที่เขา
ทอนลงไปแลวมันจําเปนตองเรียกคืน ทานก็ชี้แจงมาวารายการที่ไปนีม่นัมีอะไรที่ขาดอยู คือเอาตาม
ขอเท็จจริง ตอนนัน้คือวางแผนก็วางแผนไป แตพอปฏิบัติจริง ๆ สมมตุิวาในโครงการหนึง่ม ี๑๐ ลานบาท 
จัดไปแลว ๑๒ ลานบาท ก็ตองมีรายการมาแจมถูกไหม ขาดโนนขาดนี ่จะตองทํานั่นทํานี่ ก็บอกมาขาดอีก 
๒ ลานบาท กข็อมา ๒ ลานบาท เขาใจกันนะครับ ตอไป ๑.๔ เชิญครับ 
  เลขานุการ  :  ๑.๔  รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแผนงานและ
งบประมาณ ไดมีการประชุมและพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังนี้  
  เร่ืองที่ ๑ เร่ืองจัดทําคําขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๕๒  กค็ือจัดทําคําขอตั้ง 
งบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๕๒  เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนใหความเหน็ชอบแลว 
  - จัดทําคาํขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ เพิม่เติม 
ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ในวนันี ้
  - การจัดเตรียมความพรอมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ซึง่ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดาํเนนิงานของกลุมงานนโยบาย 
และแผน 
  เร่ืองที่ ๒ เร่ืองของการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของสํานกังาน  
ซึ่งคณะอนกุรรมการไดพิจารณา 
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- เหน็ชอบรายการการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของหนวยงานภายในสํานักงาน จํานวน  
๑๔ รายการ โดยใชเงินเหลอืจายประจาํปงบประมาณ ๒๕๔๙ จาํนวน ๘ ลานบาทเศษ และเสนอ 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรพิจารณาอนมุัติแลว 

- เหน็ชอบรายการครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน ๑๑ รายการของหนวยงานภายในสาํนักงาน 
โดยใชเงนิเหลอืจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒๐๑,๖๕๐ บาท ปจจุบันอยูระหวางเสนอ
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรพิจารณาอนมุัติ 
  - เร่ืองการพิจารณาคําเสนอขอจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของสํานักกรรมาธกิาร ๒  
ตอนนี้อยูในระหวางการประสานงานกับสํานักกรรมาธกิาร ๒  
  เร่ืองที่ ๓ เร่ืองของการพิจารณาแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕๑  ไตรมาสที ่๓ ไดมีการดําเนนิงานประสานแจงเรื่องผลการใชจายงบประมาณตอคณะอนุกรรมการ
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักงาน เพือ่เรงรัดการเบกิจายใหเปนไปตามเปาหมาย 
แลวก็พิจารณาเหน็ชอบการจัดสรรงบประมาณเหลือจาย จํานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับกลุมงาน
นโยบายและแผนเพื่อจัดทําโครงการทบทวนและปรับแผน ขณะนี้อยูในขั้นการพิจารณาของสํานักการคลังฯ 
   อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องของการพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป ๒๕๕๑ และงบประมาณเหลือจาย เพื่อใหการบริหารงบประมาณสํานักงาน 
เกิดประโยชนสูงสุด และใหการเบิกจายทนัภายในป ๒๕๕๑  อันนี้เปนเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบคะ 
  ประธาน  :  ในหลกัการซื้อวสัดุครุภัณฑเพิ่มเติมนีห่ลักการเดิมใชไหมครับ 
  เลขานุการ  :  ใชคะ 
  ประธาน  :   ตั้งฐานจากกรรมการกลัน่กรองไดพิจารณากอน แลวเรื่องกเ็ปนเรื่องของ 
นโยบายพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ที่ประชุมรับทราบนะครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๕ วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑  
มี ๗ หนา  หนา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  มทีานใดแกไขเพิม่เติมในสวนไหนไหมครับ ถาไมมี ถือวาทีป่ระชุม 
รับรองบันทกึการประชุม คร้ังที่ ๕ ตามที่เสนอมานะครบั 
  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา  ๓.๑ คําขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒ เพิ่มเติม 
งบประมาณปนี้เราไดเทาปทีแ่ลวเลยใชไหม เวลาชี้แจงเอาตัวเลขใหนดิหนึง่วาเราขอไปเทาไร หนวยงาน 
ตาง ๆ ขอมาเทาไร จัดสรร ตัดทอนไปแลวเหลือเทาไร เชิญครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   เอกสารที่ไดแจกทานไปตัวเลขเราเปนตัวเลขรวมกอนครับ 
เราขอไปทั้งหมด ๖,๘๔๑,๘๑๙,๘๐๐ บาท ไดรับจัดสรร ๒,๓๕๖,๖๑๒,๒๐๐ บาท ซึ่งตัวเลขเทากบั
งบประมาณป ๒๕๕๑  สํานกังบประมาณไมใหเราเพิม่สักบาทเดียว แตก็ไมไดตัด เพียงแตวาในป ๒๕๕๑ 
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สภามีอายกุารทํางานแค ๙ เดือน โดยเฉพาะงบลงทุนไมไดใหเลย เนื่องจากวาสาํนักงบประมาณปนี้เขาให
เอกสารเราวาเขามาพิจารณาแลว ผมตองนําเรียนคณะผูบริหารดวยครับ เขาบอกวาเรามีเงนิเหลือจาย 
ในปที่ผาน ๆ มาเยอะ คือเขาไมใหงบลงทนุเรา เพราะวาใหมาแลวเราไมสามารถดําเนนิการได อันนี้เปนสวน
ของสํานกังบประมาณนะครับ ไมเกี่ยวของกับเรา ผมเรียนขอมูลวาสาํนักงบประมาณไดพิจารณาอยางไร 
  ประธาน  :  นี่เปนคําขอป ๒๕๕๒  สวนราชการขอมาเทาไร ตัวเลขนี้เลยหรือเปลา 
เพราะเรามีการตัดทอนถูกไหมครับ ตัวเลขที่ขอมาเทาไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   ตัวเลขที่ขอมาจะมากกวานี้นิดเดียวครับ เพราะวาเราดู
เฉพาะตัวครุภัณฑบางตัวที่ไมมีความพรอมเทานัน้เองครับ ถือวาใกลเคียงมากครับ 
  ประธาน  :  ขอดูตัวเลขนิดหนึ่งครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   ไดครับ ตอนนี้เอกสารอยูในมือทาน ทานจะเห็นวาเราขอไป 
๖,๘๔๑ ลานบาท ไดมาแค ๒,๓๕๖ ลานบาท ตัวที่ไมกระทบเลยเขาใจวาจะเปนเรื่องเงนิเดือนเทานั้นเอง 
เงินเดือนเขาใหเราพรอมทานสมาชกิตาง ๆ ใหมาเต็มป แตมันก็จะไปเบียดตัวอื่น แตอัตราใหมเราขอไป 
เขาไมใหนะครับ สวนงบดําเนินงานเราขอไปทั้งสิน้ ๑,๓๖๓ ลานบาท ไดรับจัดสรรมา ๙๗๘ ลานบาท 
ซึ่งใกลเคียงกบังบประมาณที่ไดรับจัดสรรในป ๒๕๕๑  ซึ่งไดรับจัดสรร ๑,๐๐๔ ลานบาท แตในป ๒๕๕๑ 
การดําเนินงานของสภามีแค ๙ เดือน ป ๒๕๕๒ ม ี๑๒ เดือน เขาใหเรานอยกวาป ๒๕๕๑ เพราะฉะนัน้ 
จะตองมีการขอแปรญัตติในสวนคาใชจายในเรื่องของการดําเนินงานของสภาเยอะมากครับ 
  ประธาน  :  แลวโบนัสเขาไมไดหรือครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   โบนัสตามทีเ่ราเช็คกับสํานักงบประมาณเขาใจวาทาง 
คณะรัฐมนตรีใหชะลอตรงนีไ้ว หมายความวาอาจจะไมมีการจัดสรรโบนัสในป ๒๕๕๒ แลว แตคณะอนุฯ 
ยังขอใหเราแปรญัตติอยูนะครับ เพราะวาเราเปน ก.ร. ไมเกี่ยวกับ ก.พ. ถาเราจะดาํเนนิการผมกว็า 
เราดําเนนิการของเราได เพราะฉะนั้นทางอนุกรรมการแผนและงบประมาณก็เห็นควรใหขอแปรญัตติเพิ่ม 
  ประธาน  :  อยูในบัญชีแปรญัตติแลว 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   ครับ 
  ประธาน  :  แลวคาตอบแทน จัดรถประจาํตําแหนง ๒ คัน พรอมพนกังานขับรถทําไมไมได 
รายการที่ ๑๑  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   อันนีจ้ะเปนรถประจําตําแหนงของทานรองฯ ศุภมาส 
กับทานรองฯ วัชรินทร เราขอไปเขาไมใหครับ 
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  ประธาน  :  ทราบวามีมติ ครม. ออกมา บอกวารถประจาํตําแหนงที่ครองอยูถาครบ ๖ ป 
ซึ่งตองหมุนใหมนี่เขาไมใหซือ้แลว เขาจะใหเงนิทานไปจํานวนเทาไรก็ไมรูละ เพื่อใหทานไปจัดการตัวเอง 
ทานนัง่แทก็ซีจ่ะเอาเงินนี่จายก็แลวแต ทานทราบหรือยงัเงื่อนไขนี ้
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ทราบ แตไมเปนทางการครับ 
  ประธาน  :  ไมไดแจง ทานจะไดเตรียมตัว 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   ทางกระทรวงการคลังกําหนดไวให ๓๑,๘๐๐ บาทตอเดือน 
เราขอแปรญัตติใหแลวนะครบั 
  ประธาน  :  แลวไปอยูในหมวดไหน 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   งบดําเนนิงานในหมวดคาตอบแทนครับ  
  ประธาน  :  นี่เขาไมจัดให ทาํไมถึงไมจัด พอไมจัดแลวไปตั้งขอแปรญัตติในหมวดเดมิ 
ใชไหม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   หมวดเดิมครับ ก็เปนเหตผุลของสํานกังบประมาณ 
ไมทราบวาทาํไมถึงไมจัดสรรให เรากม็ีคําชี้แจงใหเขาหมดวาทานรองฯ มีสิทธิตามทีก่ําหนด 
  ประธาน  :  ทานจะไดทําตัวถูก ถาไมจัดสรรใหแลวงบประมาณแปรญัตติก็ไมได  
กห็มายความวาทานยงัคงใชรถประจําตําแหนงของทานไปไดเร่ือย ๆ อยางนัน้หรือเปลา เดี๋ยวจะกลายเปน
วาสํานักงานทาํไมไมจัดสรรเงินให แลวทานก็ยงัใชรถสวนกลางอยูจะกลายเปนผิดวนิยั โทษรุนแรงนะครับ 
เดี๋ยวจะพันมากินตัวกันหมดเลย 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คือมันมีวธิีการในการทําครับ แตผมคิดวาตอนขอแปรญัตติ
เรานาจะแปรญัตติได แตสมมุติวาแปรญตัติไมได ตามระเบียบวิธกีารบริหารงบประมาณ ๒๕๔๘ ใหสวน
ราชการสามารถดําเนนิการไดอยูแลวครับ โดยใชเงนิงบประมาณของตัวเองครับ ก็คอืหาเงินมาดําเนินการ 
๗๐๐,๐๐๐ กวาบาท  
  ประธาน  :  มีคาเครื่องดื่มรับรองผูนําฝายคาน แลวของประธาน รองประธานมีไหมครับ 
รายการที่ ๑๒ หนา ๒ ลองดูรายการที่เขาไมใหมีอะไรบาง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวรุิฬห  :  ฝายรัฐบาลไมมีขอมาครับ เราดูตามคําขอครับ 
  ประธาน  :  นี่เขาขอมา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เขาขอมาครับ  ในสวนของงบดําเนินงานจะขออนุญาต 
เรียนทีป่ระชุมไดไหมครับ คือเรากําลงัดําเนินการใหคาตอบแทนขาราชการ ระดับ ๑ – ๘ ทนีี้ก็ไมเสร็จ 
เรายังไมมกีารแปรญัตติ กราบเรียนที่ประชุมวาถาจาํเปนก็ตองขอแปรญตัติ ขอมติที่ประชุมวาขอแปรญัตติ
ในสวนนี้ครับ ทางสํานักการคลังฯ ใหขอมูลไมทราบจะใชเงินสกัเทาไรครับ 
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  ประธาน  :  สุนทรประชุมอยูดวยไมใชหรือ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  เรียนทานเลขาฯ นะครับ ตัวเลขตรงนี้กําลงัประสานกบัทาง 
กลุมงานบรหิารบุคคลอยูครับ  
  ประธาน  :  เราก็ขอไป 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :   ตอนนี้ดูเฉพาะตัวคําขอกอนนะครับ เราขอเรื่องที่เปน
ครุภัณฑ ส่ิงกอสราง ๓,๖๘๘ ลานบาท เราไมไดรับจัดสรรเลย ซึ่งอนันีก้็จะกระทบกบัเรามาก โดยเฉพาะ
เร่ืองคาจัดหาที่ดิน คาใชจายในการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอม และออกแบบกอสรางอาคารรัฐสภาใหม 
ซึ่งกาํลังดําเนนิการอยู จะมทีี่กระทบอยู ๒ – ๓ อัน ซึง่ทางอนุกรรมการก็ขอแปรญัตติแลวนะครับ แตผม 
กราบเรียนคราว ๆ ตรงนีก้อนวา ในสวนของรถประจําตาํแหนงของทานประธานสภา รองประธานสภา 
ซึ่งหมดอายุไปแลว ๖ ป ก็ไมใหเรานะครับ เราก็เลยขอแปรญัตติ แลวก็จะมีครุภัณฑสําหรับจัดซือ้เครื่องสง
ของสถานีวทิยุฯ ขอไป ๗ เครื่อง ๑๙ ลานบาท ก็ไมไดรับ แลวก็เครื่องสง AM อีก ๖ ลานบาท ก็ไมไดรับ 
ตรงนี้ก็ขอแปรญัตตหิมดนะครับ เรียนทานคราว ๆ กอนวาที่มีผลกระทบ ทางอนกุรรมการขอแปรญัตติหมด 
   
                                                                                                                               - ๒/๑ 
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   ประธาน  :  ที่มีผลกระทบ ไมมีผลกระทบนี่เอาใหชัดเจนนิดนะครับ คอืในมือมันมีคําขอ 
งบประมาณ เขาใจวาอยูในมือทานกรรมการนะครับ ขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒ ๖,๘๔๑ ลานเศษ ไดรับ
จัดสรร ๒,๓๕๖ ลานเศษ ทนีี้เมื่อกีท้ี่ไลรายการดูมีเรื่องอัตราใหม ๑๘๔ อัตรา ไมได เร่ืองคาตอบแทนพิเศษ 
โบนัส ๑๓ ลานก็ไมได คาตอบแทนรถประจําตําแหนงทานรอง ๒ คนก็ไมได คาเครื่องดื่มรับรองผูนําฝาย
คานก็ไมได แลวก็ฝายเลขานุการก็มาชี้ใหดูถึงเงนิลงทนุทั้งหลายในเรือ่งของรายจายอื่นที่เปนคาใชจาย คา
ครุภัณฑไลมาเลยนะครับ ตัง้แต ๑.๓ ในหนา ๔ ไลไปจนหนา ๕ แลวกใ็นหนา ๖ บางสวน ซึง่เปนสวนของ 
การเดินทางดงูานของกรรมาธิการวิสามญัก็ดี ในเรื่องของคาใชจายสําหรับโครงการประเมินฯ ขาราชการ 
๒.๓ ลานก็ดี แลวก็คาใชจายดูงานการเมอืง รวมทัง้ในหนา ๗ ทัง้หลาย อันนีท้ี่บอกวาเราจะขอฟนรายการที ่
ไมไดเลยตามคําขอที่แนบ เราขอไปหมดไหม หรืออยางไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานครบั ขอเกือบหมด มีบางสวนทีไ่มไดขอ เนื่องจาก 
ไดรับจัดสรรเทากบัป ๒๕๕๑ แลว เรากถ็อืวามนันาจะเพียงพอตอการดําเนินงานแลวหรือบางรายการ 
ไดมากกวาป ๒๕๕๑ ดวย ก็ถือวาพอแลวครับ 
  ประธาน  :   อันนี้มนัมีอะไรบาง เราตองพจิารณาตรงนี้ใชไหม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานเปดเอกสาร ระเบียบวาระที่ ๓.๑ จะเปน 
ตัวที่ขอแปรญัตติอยูในแฟม ถาจะเปนเรื่องแปรญัตติ ทีนี้เนื่องจากเอาคําขอใหทานด ูจะไดเทียบวารายการ
ทั้งหมดที่ขอไปมีทั้งหมดเทาไร เปนเงินเทาไร แลวที่เราขอแปรญัตตินี่เทาไรครับ จะไดเทียบกนัได  
   จะขออนุญาตเรียนเรื่องแปรญัตติเลยนะครับ การแปรญัตติปนี้เราขอทัง้สิ้น โดยผาน
คณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณแลว ขอแปรญัตติทั้งสิน้ ๑,๐๔๖,๙๐๘,๒๐๐ บาท แยกเปน Priority 
ที่ทางคณะกรรมการนโยบายและแผนเคยใหไว คือ Priority ลําดับที่ ๑ ก็คือเปนโครงการหรือรายการตาม
นโยบายของฝายการเมืองและผูบริหารระดับสูงสุดของสํานักงาน อันนี้เปน Priority ที่ ๑ ที่จะขอ  
Priority ที่ ๒ ก็คือโครงการรายการที่ตอบสนองภารกิจหรือความตองการของฝายการเมือง และสุดทายจะ 
เปนโครงการรายการที่สนับสนุนการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรที่มีความจาํเปนตามภารกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพของสํานกังาน เพราะฉะนั้นคําขอของเรานี่จะตอบสนองศักยภาพและความ
ตองการ ๓ ระดับความสําคญัอันนีน้ะครับ ซึ่งตามตารางขวางนี้ขออนญุาตทานดูนะครับ เราจะเสนอ 
อันแรกเลยเปนความสําคัญลําดับที่ ๑ คือโครงการและรายการตามนโยบายของฝายการเมือง และผูบริหาร
ระดับสูงของสาํนักงาน เราขอไปทั้งสิ้น ๕๒๕ ลาน รายการแรกที่ขอก็คือคาใชจายสาํหรับโครงการกอสราง 
อาคารรัฐสภาแหงใหม เราตัง้งบประมาณไว ๓,๕๐๗ ลานบาท คณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณเหน็
วาสวนที่คิดวานาจะตองใชในป ๒๕๕๒ จริง ๆ จะเปนเงนิประมาณ ๕๐๗ ลานบาท แยกเปน ๓ รายการ 
ใหญ ๆ อันที ่๑ เปนคาใชจายในการสํารวจและออกแบบอาคารรัฐสภาแหงใหม ๒๐๐ บาท อันนีต้ั้งเอาไว 



 ๑๐
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๒๐๐ ลาน คาสํารวจออกแบบ ซึ่งเขาใจวาคงไมเกินนี้ ถาเหลือจากตรงนี้ก็สามารถทีจ่ะไปถัวจายทีอ่ื่นได  
อันที ่๒ จะเปนคาใชจายเบือ้งตนสําหรับการจัดหาที่ดนิและคาใชจายอื่น อันนีเ้ปดเอาไววาถามนัจําเปน
จะตองมกีารชดเชยที่ดินบางสวนหรือจะตองดําเนินการอยางอืน่ก็ตัง้ไว ๓๐๐ ลาน สวนอีก ๗ ลาน จะเปน 
การศึกษาและจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม ๗ 
ลาน รวมเปน คําขอแปรญัตติ ๕๐๗ ลาน จากคําขอทั้งสิน้ ๓,๕๐๗ ลานบาท  
  ประธาน  :  อันนี้ผมไมเขาใจ มันมีกระบวนการอยางไร คือ ณ เวลานีส้มมุติวาเรามทีี่อยู 
ที่ตองชดเชยเขาแน ๆ คลงัแสงนี ่๑,๓๐๐ ลาน แลวคากอสรางอีกประมาณ ๑๐๓ ลาน ทาํไมเราไมเอา
ตัวเลขนั้นเปนฐานในการตั้งขอ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานนะครับ ในการกอสรางโครงการใดโครงการหนึ่ง 
สํานักงบประมาณเวลาพิจารณานี่เขาจะพิจารณาแยกเปน ๒ สวนดวยกัน สวนทีจ่ะเปนเรื่องคาใชจาย 
เร่ืองชดเชยทีด่ินก็สวนหนึง่ ซึ่งตรงนีเ้ราก็ยงัไมชัดวาเราจะอยูตรงไหน  
  ประธาน  :  ณ เวลาที่เรามีตวัเลขเราเดินไปสุดทาง ณ จดุ ๆ หนึ่งแลว แมจะไมสุดทาง แต
เราเดินไปแลวคอนทาง เรามตีัวเลขอยูในมอืแลวทําไมไมเอาตัวเลขนัน้เปนฐาน เรามาคิด ๒๐๐ ๓๐๐  
เอามาจากไหน 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คิดจากการประมาณเอาครบั 
  ประธาน  :  ก็สูมันม ี๑,๓๐๐ ลาน ที่เขาแจงมาแลวเปนทางการ ตามหนงัสือ ไมดีกวาหรือ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานวาคณะอนุกรรมการพิจารณาอยางนี้ครับ พจิารณา
ตามที่คาดวา 
  ประธาน  :  แลวตัวนี้ตัดทอนไหม ๓,๐๐๐ วาโอ.เค. มนัทําไมทันหรอก ๓,๐๐๐ ก็ตดัไป 
แตตัวเลขที่เหน็แน ๆ ที่เขาขอมาแลวคือ ๑,๓๐๐ ลาน กบัรอยกวาลานที่จะสรางอาคารไปถมนี่อยางนอยสุด
ก็ ๑,๓๐๐ – ๑,๔๐๐ ลานแลว ถาจะบวกเขาไปอีกสักนิดหนอยเพื่อเปนคาใชจายใหมนัคลองมือ อาจจะ 
ตองมีการดําเนินการสํารวจออกแบบอะไรเพิ่มเติม มันนาจะตั้งจากฐานตรงนัน้ไหม เราจํากัดอะไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ไมมีขอจํากัดครับ เพียงแตวาเงินมันจะกอนใหญ เราก ็
กลัววามนัจะมีเงนิใหเราไปเสียเพิ่มไมพอ เทานัน้เอง เราก็เลยขอแปรญัตติเฉพาะ 
  ประธาน  :  แลวถาไดมา ๕๐๐ ลาน แลวพอเอาไปชดเชยเขาไหม ก็เลยทําอะไรไมได 
สักอยาง ชดเชยก็ไมได อะไรก็ไมได ที่ก็ไมให  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานอยางนี้ครับวา การชดเชยนีม่ันไมไดจายทีเดยีว 
รอยเปอรเซ็นต  
 



 ๑๑
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  ประธาน  :  จะรูอยางไรกลาโหม เขาบอกไมชดเชยเขาไมออกจากที่ จะทําอยางไร 
เพราะวามีตวัเลขอยูในมือ ทาํไมไมตั้งตามตัวเลขก็ไมเขาใจ หรือเปนเทคนิคอะไรอยางไรผมก็ไมรู  
ผมเวาซื่อ ๆ กม็ีจะตองจายเทานี้ก็ขอไปเทานี ้ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กข็ออนุญาตเปนมติคณะกรรมการอนุมัตติั้งตามนี้นะครับ 
  ประธาน  :   ทีป่ระชุมเหน็อยางไรครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ก็ตั้งเพิม่เขานะครับ แตตัว ๒๐๐ ลานนี่คงอยู ถูกไหมครับ 
ทานครับ  
  ประธาน  :  บวกกับ ๑๐๓ ลาน คาอาคารที่ สนช. คิดคางไว 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ครับ ๑๐๓ ลาน และคาชดเชยที่ดนิอีก ๑,๓๐๐ ก็ขออนญุาต 
เปนมตทิี่ประชุมนะครับ จะตั้งตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนมีมตินะครับ อันที ่๒ จะเปนรถยนต
ประจําตําแหนงของทานประธาน ทานรองประธาน ซึง่ของทานประธานนี่ราคาจะเปน ๗.๕ ลาน  
ของทานรองประธาน ๒ ทาน คันละ ๓.๓ ลาน ๒ คนัก ็๖.๖ ลาน ของผูนําฝายคาน ๓.๙ ลาน เราขอไปแลว 
สํานักงบประมาณไมให ก็ขอแปรญัตติ ก็จะจบลําดับความสาํคัญที่ ๑  
  ตอไปเปนลําดบัความสาํคัญที่ ๒ เปนโครงการหรือรายการที่ตอบสนองภารกิจหรือความ 
ตองการของฝายการเมือง เราขอไปทั้งสิน้ ๑๘ รายการ เปนเงนิ ๓๖๕ ลาน แยกเปนรายการที่ ๑ คาเบี้ย
ประชุมกรรมการและกรรมาธิการ ขอไป ๑๔๕,๘๐๐,๐๐๐ ไดรับจัดสรรมา ๗๘,๔๕๙,๐๐๐ และขอเพิ่มอีก 
๖๗,๓๕๓,๑๐๐  
  ประธาน  :  ชา ๆ นิดหนึ่งครบั ผมกาํลังจะไลดูเปรียบเทยีบกับบัญชีตารางที่ไดเสนอมา
กอนหนานี้แลวนะครับ รายการที่เราขอฟนคืนมา คือรายการครุภัณฑ ยานพาหนะ นี่ฟนคืนหมดนะครับ 
๗,๕๐๐,๐๐๐  ๖,๖๐๐,๐๐๐  และ ๓,๙๐๐,๐๐๐  แลวกค็าที่ดินกอสราง ๓,๕๐๐,๐๐๐ เราก็จะขอหมดใช
ไหม หรือไมขอหมด ขอเปน ๑,๓๐๐ บวก บวก เชิญครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คาเบี้ยประชมุกรรมการและกรรมาธกิาร เราไดรับมา 
๗๘,๐๐๐,๐๐๐ ขอเพิม่อีก ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ก็จะไดประมาณ ๑๔๐ กวาลาน ขอตามที่เราตัง้ไว เรายืนยันวา
เราตองใช เพราะวามนัมีการปรับเบี้ยจาก กรรมาธิการจาก ๑,๐๐๐ เปน ๑,๒๐๐ จากอนุกรรมการจาก 
๕๐๐ เปน ๘๐๐ แลวกรรมาธิการก็ตัง้เปน ๓๕ คณะ กเ็ลยขอยืนไปวาขอเพิ่มอีกตรงนี ้อันที่ ๒ นี่จะเปน 
สวนของคาตอบแทนผูปฏิบตัิงานใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยางที่เรียนแลววาสํานักงบประมาณจัดสรร 
งบใหเราเทากบัป ๒๕๕๑ มนัไมพออยูแลวครับ เราตองใชเงิน ๔๑๕,๖๒๒,๑๐๐ ตามคําขอ เรากข็อยืนครับ 
เราตองขอฟนเพราะวาเขาใหเรา ๓๑ คณะ แลวใหเรา ๙ เดือน จริง ๆ แลวเราม ี๓๕ คณะ แลวทาํงานเต็ม 
๑๒ เดือน เราก็ขอเพิ่ม ๒๒,๑๑๕,๕๐๐ ตอไปเปนรายการที่ ๔ คาเบีย้ประกันสุขภาพของสมาชิก เราขอไป 
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๒๔ ลานตามเกณฑวา ๕๐,๐๐๐ สํานกังบประมาณใหเทาเดิม เรากข็อยืนไปวาคาใชจายในสวนนี้จะตอง 
เปน ๕๐,๐๐๐ บาทตอคน กจ็ะขอเพิ่มอีก ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ สวนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ัก และคาพาหนะ 
ทุกปทางสํานกัการคลังและงบประมาณเชค็ดูแลวคาใชจายเราประมาณ ๑๐๐ ลาน เราขอไป ๑๓๖ ลาน 
เพราะฉะนัน้คาใชจายคาดวาจะใชประมาณ ๑๐๐ ลาน เราก็ขอเพิ่มอีก ๑๐ ลาน รวมเปนที่เราควรจะไดรับ
จัดสรรอยางนอย ๆ ๑๐๐ ลาน เราขอแค ๑๐ ลาน ขอไมเต็มยอดคําขอนะครับ ตอไปจะเปนรายการที่ ๖ 
เอกสารหนา ๕ คารับรองในตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่ ๑ 
และคนที ่๒ คาํขอเราขอไป ๑ ลาน ไดรับจัดสรรมา ๗ แสน ซึง่เขาใหมาเฉพาะทานประธาน ซึง่ใหมา  
๙ เดือน จริง ๆ แลวทานประธานทกุปนีเ่คยได ๑ ลาน เราก็ตองฟนตรงนี้กลับมา แลวก็เราจะมีตัง้คารับรอง
ใหทานรองประธานคนที่ ๑ คนที่ ๒ อีกทานละ ๔ แสน กข็อเพิ่มอีก รวมเปน ๘ แสน รวมกับอีก ๓ แสน ก็จะ 
เปนขอแปรญัตติเพิ่ม ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทัง้หมดเราตองใชเงนิทั้งหมด ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทเพือ่จะได 
เปนคารับรองของทานประธานและรองประธาน ซึง่เพิ่มเปนปแรกนะครับ ซึ่งทางสํานักการคลังและ
งบประมาณทราบวากําลงัดําเนนิการขอความตกลงกับกระทรวงการคลังอยู  ตอไปเปนรายการที่ ๗ 
คาอาหารเลี้ยงรับรองสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในวนัประชุม เราขอไป ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ ไดรับจัดสรรมา
เทากับป ๒๕๕๑  ๑๓,๑๒๐,๐๐๐ เรากข็อแปรญัตติเพิ่มไป ๗,๒๕๔,๐๐๐ ซึ่งตรงนี้สํานกัการคลังและ 
งบประมาณดตูัวเลขแลววาตองใชเทานี ้โดยประมาณ ๒๐ ลาน ก็ขอแปรญัตติเพียง ๗ ลาน ไมตองขอแปร
เต็มยอด รายการที ่๘ จะเปนคาอาหารเลีย้งรับรองคณะกรรมาธกิารสามัญสภาผูแทนราษฎร เราขอไป  
๑๗ ลาน ไดมา ๑๒.๔ ลาน เราขอแปรญัตติเพิ่ม ๑,๖๐๐,๐๐๐ โดยฐานวากรรมาธกิาร ๓๕ คณะใชเงิน 
คาเลี้ยงรับรองคณะละ ๔ แสน กจ็ะตองเปนเงนิ ๑๔ ลาน ก็ขอแปรญัตติเพิ่มใหเต็มยอด ๑๔ ลาน  
รายการที่ ๙ เปนคาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการวิสามญั สภาผูแทนราษฎร ขอไป ๖ ลาน ไดมา  
๓ ลาน เราพิจารณาแลวอยางนอย ๆ ตองใชเงิน ๔ ลาน เราขอแปรญัตติ ๑ ลาน รายการตอไปเปน 
รายการที่ ๑๐ คาอาหารเลี้ยงรับรอง คณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๒ ขอไป ๙,๕๐๐,๐๐๐ ไดรับมา ๔,๕๐๐,๐๐๐ ทางสาํนักการคลังและ 
งบประมาณพจิารณารวมกบัคณะอนุแลวเห็นควรวาใช ๙,๕๐๐,๐๐๐ เพราะวาการชีแ้จงเดี๋ยวนี้มีผูมาชี้แจง 
เยอะแลวระยะเวลาก็ตอเนือ่งยาวนาน กข็อแปรญัตติเทายอด ๙,๕๐๐,๐๐๐ ก็แปรญัตติไปอีก ๕ ลานครับ 
รายการที่ ๑๑ คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งตรงนีเ้ราขอไป ๓๔ คณะ ตอนนัน้เราคิดวาม ี๓๔ คณะนะครับ สํานกังบประมาณใหมาเทากับป ๒๕๕๑  
คือ ๓๑ คณะ เพราะฉะนัน้ปจจุบันเรามี ๓๕ คณะ ๆ ละ ๑ ลาน ตองใชเงิน ๓๕ ลาน ก็เลยตองแปรญัตติ 
๔ ลาน รายการตอไปก็เชนเดียวกนัครับ เหมือนกัน รายการที ่๑๒ เหมือนกนันะครับ รายการที ่๑๓ 
คาใชจายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวสิามญั เราขอไป ๙ ลาน ไดรับจัดสรรมา ๔,๗๕๐,๐๐๐ 
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เราคิดวาอยางนอย ๆ ตองใชประมาณ ๕ ลาน ก็ขอแปรญัตติเพิ่มเพยีง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไมไดขอเทายอดขอ 
สวนคาใชจายในการรับรองแขก เดิมคณะละ ๑ แสน เรามี ๓๕ คณะ เราไดมาแค ๓,๑๐๐,๐๐๐ 
เพราะฉะนัน้ตองขอไปอีก ๔ แสนครบั จะไดเต็ม ๓๕ คณะ ๆ ละ ๑ แสน สวนรายการที่ ๑๕ เหมือนเชน 
ที่เคย เรามี ๓๕ คณะ ๆ ละ ๑ ลาน ก็ขอใหเต็ม ๓๕ คณะครับ  ตอไปจะเปนรายจายอื่นที่เปนคาใชจายอืน่ 
ก็จะเปนคาใชจายในการเดนิทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในตางประเทศของคณะกรรมาธิการ เราขอ
ไป ๑๗๐ ลาน สํานักงบประมาณใหมา ๑๑๗,๘๐๐,๐๐๐ เทากับปงบประมาณป ๒๕๕๑ แตเราตองใชคณะ
ละ ๕ ลาน ๓๕ คณะ เปนเงนิ ๑๗๕ ลาน เพราะฉะนัน้เราก็ขอแปรญัตติเพิ่มใหเต็มอีก ๕๗,๒๐๐,๐๐๐ รวม
ยอดทั้งหมดกจ็ะตองใชเงนิ ๑๗๐ ลานครับ ตอไปเปนคาใชจายในการเปนเจาภาพจัดการประชุม เราขอไป 
๖๔,๓๒๑,๘๐๐ ไดรับจัดสรรมาเพยีง ๑๕, ๐๘๙,๐๐๐ แตเรามาดูคาใชจายแลวเราตองเปนเจาภาพอยู 
หลายเจาภาพ ๔ – ๕ เจาภาพ ไดรับจัดสรรมา ๑๕ ลานก็ไมพอ เพราะฉะนัน้ก็ตองขอเต็มยอดที่ขอไป ก็ขอ 
แปรญัตติเพิ่มอีก ๔๙,๒๓๒,๘๐๐ สวนรายการตอมาเปนคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศของกรรมาธกิารวิสามัญ เราขอไป ๑๐ ลาน ไมไดรับจัดสรรเลย คณะอนุฯ เหน็วา
คณะกรรมาธกิารวิสามัญมคีวามจาํเปนตองไปศึกษาดงูานตางประเทศอยูแลว ก็ขอแปรญัตติดวยครับ 
ก็จะจบลําดับความสาํคัญที ่๒  ๑๘ รายการครับ  
   สวนลาํดับความสําคัญที่ ๓ จะเปนเรื่องของการดําเนนิงานตามภารกจิตามยทุธศาสตร 
ของสํานกังานโดยตรง  
  ประธาน  :   แลวหอกระจายขาวก็ดี หรือรัฐสภาจังหวัดก็ดี  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานประธานครับ คือผมกําลังดวูางบประมาณป ๒๕๕๒ ที่
บอกวาไดเทากับปที่แลวผมไมทราบวาใชหลักคิดอะไรในการกระจายไปยังรายการตาง ๆ ซึ่งกลุมแผนนี่
ทําไมไมไดยึดโยงวาภารกิจอะไรที่อยูในป ๒๕๕๑ มนันาจะเอาไปเปนหลักกอน มันก็จะรูวาอะไรขาด ผมดู 
ตัวอยางในเรื่องของหอกระจายขาวก็ถกูตัด ในสวนของคาใชจายในการสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตย 
ในระบบรฐัสภา ซึง่ป ๒๕๕๑ จริง ๆ นี่ได ๕๒ ลาน คือ ๕๕ ลาน แตตัดไป ๓ ลาน ก็เหลือ ๕๒ ลานโดย 
คณะกรรมาธกิารที่บอกวาขอตัดเอาไวในสํานักงาน ๓ ลาน ซึ่งก็เหลอื ๕๒  แตวาจดัสรรให ๔๕ ลาน 
ในขณะที่สถานีวทิยุกระจายเสียงของรัฐสภาขอตั้งไป ๕๗ ลาน ซึง่ป ๒๕๕๒ มนัจะมีเร่ืองของสถานวีิทยุ AM 
ดวยก็ปรับเหลือ ๔๕ ลาน ผมไมทราบวาใชหลักอะไร มนัก็จะรวมถงึขณะนี้มนีโยบายเรื่องของหอกระจาย
ขาวก็ไดตั้งเงินงบประมาณไปใหกับทางเรื่องที่จะไปลง  ถาอยางนั้นกําลังรวบรวมใหมครับ ก็คือเมือ่สัปดาห
ที่แลวทางทานรองฯ อภิวันท ไดเรียก ผอ. สถานี ไปส่ังการ จะใหแปรญัตติในเรื่องของสถานีเครือขาย อีก 
๒๓ แหง อันนีผ้มคอยพูดเรื่องแปรญัตตินะครับ แตวาขณะนี้การปรับลดไมทราบวาใชหลักอะไรในการ 
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ปรับลดใหเหลอื ๔๕ ลานก็ดี ๔๔ ลานก็ดี เมื่อเราไดรับเงนิงบประมาณป ๒๕๕๑ นีจ่าํนวนเทากับป ๒๕๕๒ 
ที่เราจะได ทําไมไมไดพูดถึงสิ่งที่มนัเปนภารกิจของสํานกังานไววาอนันี้เปนหลักอยูแลว อะไรที่ไมไดก็นาที่
จะบอกวาอันนี้คือไมไดทั้งยอด แตวามนัไปกระจายเหมอืนกับวาใหมทีุกรายการที่ทางกลุมแผนฯ คิดวา
อยากจะมี ก็เลยทําใหบางรายการไมสามารถดําเนินการได โดยเฉพาะที่ไดมา ๔๕ ลาน เนื่องจากป ๒๕๕๒ 
สภาวะเศรษฐกิจตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น โรงแรมตาง ๆ ที่เราเคยดําเนนิการเราก็ดําเนนิการไมได เพราะฉะนัน้ถา
ไดงบประมาณอยางนี้ กิจกรรมตาง ๆ ในป ๒๕๕๒ เราก็ตองลดลงจากเดิมที่เราวางแผนเอาไวกต็องลดลง
จากเดิมทั้งหมด 
  ประธาน  :  คือสวนเกลี่ยนี่เราคงตองเกลีย่อยูแลว เพราะวาถาพูดกันจริง ๆ มนัคงทาํไมได 
ถาบอกวางานไหนที่เปนงานประจําแลวก็ใหเต็มไปตามทีข่อมา แตทนีี้งานอืน่ ๆ ลักษณะเดียวกนัมนัก็ม ี
ในสวนงานอืน่ ๆ มันก็มีอยู เพราะฉะนัน้ก็เลยใหเกลีย่ทัง้สํานักงานเปนภาพรวมทั้งหมดเลย สมมุติตัด
เปอรเซ็นตก็เปนเปอรเซ็นตเทาไรของแตละหนวยงานออกมาเทา ๆ กนั เหมือนที่สํานกังบประมาณเขาคิด 
พูดงาย ๆ เขาตัดไปเทาไร เราก็ตัดของเราลงเทานัน้ ทนีีม้ันอยูที่วาเราจะแปรเพิ่มไปนี่ ถาจะเพิ่มใหเต็ม
ตามที่คิดวาเปนภารกิจที่จําเปน แลวก็มาจดั Priority กันอีกทหีนึง่ในตอนที่ขอไป ทีนีใ้นสวนของภารกิจที่วา
กําลังจะไลของภารกิจของการเมืองเขากอน สวนใหญทีแ่ปรเพิ่มก็คือไปเพิ่มของสมาชิกเขาเปนงานหลกั 
เร่ืองเบี้ยประชมุกรรมาธิการที่เพิม่มา มนักด็ูวารายการแปรเยอะหลายรายการ ซึ่งรายการตาง ๆ เหลานั้นที ่
เราแปรเพิ่มเกอืบจะครึ่งจะคอนเปนรายการที่เขาไดเงนิอยูแลว เพียงแตไดเงินไมพอ ก็ลักษณะเดยีวกับของ 
ทานรองคมัภีร ไดเงินอยูแลวสวนหนึง่ยงัไมพอก็เติมใหมนัเต็ม แตทนีี้เขาเรียกเติมเงนิของสมาชิกใหเต็มกอน 
แลวถัดมาก็คอยวากันในสวนของสํานักงาน อะไรที่คิดวาภารกิจมนัตองเดินไปใหไดก็ตองเติมใหเต็ม  
เชิญครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนทานกอนนะครับ ทีท่านรองคมัภีรพูดวาทาํไมทาง 
แผนหรือทางอะไรตัดเหลือ ๔๕ หรือ ๔๔ นี่ สํานกังบประมาณเขาตัดมาครับ ทานครับ เราใหขอมลูเต็มตาม
นี้เลยวาคาใชจายในการสงเสริมเผยแพรประชาธิปไตยเราขอไป ๗๕ ลาน เราขอแปรแลวรายละเอยีดคํา
ชี้แจงเราก็ใหหมด แตเขาตดัเองครับ ทานครับ ไมใชเราเด็ดขาดเลย เราสนับสนุนตรงนี้เต็มที่อยูแลว ก็เรียน
ทานรองคราว ๆ อยางนี้กอน 
  ประธาน  :  ทีนี้ตอนนี้อยากจะใหดูวาความสําคัญลําดับที่ ๑ ที่ ๒ เปนเรื่องของนโยบาย
การเมือง ในเร่ืองของจัดใหฝายการเมืองเขานี ่ผมกท็วงถามเรื่องหอกระจายขาวก็ด ีซึ่งเปนนโยบายมาหรือ 
รัฐสภาจังหวัดก็ดี ก็เปนนโยบายมาเหมือนกนั ตรงนี้เจาของเรื่องคิดวาจะเติมเพิม่เขาไปอยางไร ไดไมไดเปน
อีกเรื่องหนึ่ง แตอยางนอยทีสุ่ดในเรื่องนโยบายที่ผมไมทราบวาทานรองอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๒ โครงการนี ้
ที่รับนโยบายมาหรือมอบหมายวาใหชวยดูหนอยนี่มนัมไีหม ถามีกม็าเติมเสีย เพราะวากําลงัพิจารณาใน 



 ๑๕
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สวนของการเมือง ลําดับความสําคัญในสวนที่ ๑ สวนที่ ๒ เปนเรื่องการเมือง มีไหมถามีก็มาเติมใหเต็ม แลว
เดี๋ยวเราคอยลงในเนื้อของสาํนักงานเรา มนัจะบานปลาย มนัจะมากกวางบที่เราไดรับจัดสรรก็ชางมันเถอะ 
เอาเปนวาเราไดรับคําขอมาทั้งการเมืองกด็ี ทั้งสวนของขาราชการประจําก็ด ีคุณจัดสรรใหเทาไรก็จัดมา แต
ก็ตองเตรียมพรอมในการชี้แจงความจําเปนในแตละสวนแตละรายการนั้นดวย 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนทานเพิ่มเติมนะครับ วันนั้นไดขออนุญาตทานวา 
ทานรองอภิวนัททานขอรายละเอียดคําขอตั้ง เราขอไปเทาไร ไดรับจัดสรรเทาไรไป ทานเลขาฯ ก็ใหนโยบาย 
วาใหไปแลวกใ็หนาํไปเรียนทานวาถาตองการขอแปรญัตติเพิ่มนี่ใหทาํมา ทางเรากน็ําเรียนทางทมีงานทาน 
ไปแลววาถาความตองการทางการเมืองไมวาจะเปนเรื่องของหอกระจายขาวอะไรพวกนี้ เร่ืองสภาใหม 
อะไรก็ตามนีถ่าเปนนโยบายทางการเมืองนี่ขอใหนาํเรียนทานเลขาฯ ก็จะไดเอามาแปรญัตติ วันนั้นก็บอก 
ทางทมีงานไปวาก็ขอใหเรงหนอยเพราะวาไมมีเวลาในการที่จะแปรญตัติแลวครับ ก็กราบเรียนแลวนะครับ
ทานครับ วนันัน้ 
  ประธาน  :  ทีนี้ในสวนของทานรองคัมภีร  ณ วันนี้เห็นทานรองคัมภีรอยูคนเดียวที่รับ
นโยบายมา หอกระจายขาว ลองคุยกับทานนิดหนึง่ ผมไมแนใจวาทานอยากใหเดินตอไหม คือเราไมอยาก
หยุดเอง คือทานฝากมาแลวเราก็อยากเดนิตอ แตทานบอกวา O.K. ตอนนี้ยงัไมออก หยุดก็หยดุ อยางนอย 
ที่สุดเปนขอตกลงกนัวาเรารบัจะตอใหทาน แตทานบอกวาตอนนี้ใหรอ ก็รอ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ผมขออนุญาตเรียนทานเลขาฯ เมื่อสัปดาหที่แลว ทานรอง
อภิวันทไดเชญิ ผอ. สถานีไป แลวก็ไดรับรายงานทราบวาในหอกระจายขาวซึ่งเปนนโยบายของทานรอง
สมศักดิ์ไมชัดเจน แตวาในสวนของทานรองอภิวันทเองทานอยากจะใหมาดําเนินการในสวนที่เราตั้งไววา 
ใหเพิ่มเครือขายจากทีเ่ราตัง้ไววา ๓ ป ใหเพิ่มใหได ๖๙ สถานเีครือขาย ทานก็เลยอยากจะหยิบตรงนัน้มา 
ซึ่งในปแรกก็คอื ๒๓ สถานีเครือขาย อันนีเ้ราจะลงนะครบั แลวในสวนของทีว ีทานกใ็หดําริวาจะใหทาํใน 
เร่ืองของ ขณะนี้เราทําในเรื่องของ KU Band ทานก็ใหลงในเร่ืองของ C Band ขณะนี้กําลังทําตวัเลขอยู 
เพื่อจะสรุปเพราะวาวนัศุกรนี้ทานจะเรียกประชุม รวมทัง้ในสวนของสาํนักประชาสมัพันธ ซึง่ทานเห็นตวัเลข 
ในการออกไปเผยแพร โดยเฉพาะทานอยากจะใหทาํเรือ่งขอมหกรรม ซึ่งทานจะใหทําทั้งหมด ๑๐ คร้ัง
ดวยกนั แลวกน็โยบายในเรื่องของการลงไปยังเครือขายตาง ๆ ทานก็อยากจะใหลง ซึ่งวนัศุกรนี้จะเปนการ
สรุปสําหรับของฝายทีท่านรองอภิวันทกาํกับดูแลทั้งสวนของสถานกีด็ี สํานกัประชาสัมพนัธก็ดี วนันีก้ําลงั 
เรงทาํตัวเลขไปเพื่อใหดู วนันี้เปนวนัที่จะตองใหทมีงานทานดูกอน แลวก็วนัศุกรนีจ้ะประชุมกัน ถงึจะทราบ 
ตัวเลขทั้งหมดวาจะแปรญัตติเทาไร 
 
 



 ๑๖
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  ประธาน  :  ถือเปนรับในหลกัการนะครับวาในเรื่องการเมืองนี่สวนที่ ๑ สวนที ่๒ ก็จดัให 
เขาไป สวนไดหรือไมได อยางนอยที่สุดทานไดไปผลักดัน แลวเราอาจจะไดสวนอืน่ ๆ เติมเขามาดวย เปน
เร่ืองนโยบายก็จัดไป เพยีงแตแยกสวนใหชดัเจน โดยสํานักประชาสมัพันธ แตก็เปนเรื่องของนโยบายที่ใหมา 
จะไดจัด Grouping ไดถูกวาสวนเรื่องของการเมืองมีอะไรเทาไร เร่ืองการเมืองที่ทานรับ ๆ มานี่ในสวนอืน่ 
มีไหมครับ สัมมนาไมมีปญหาอะไรใชไหม O.K. ถาอยางนั้นผานไปความสําคัญลําดบัที่ ๓ ในสวนของ
พัฒนาสํานักงาน เชิญครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตรงนี้เราขอแปรญัตติอันแรกเลยก็คือขาราชการอัตราใหม 
๑๘๔ อัตรา ทีเ่ราขอไว ๘,๗๖๔,๔๐๐ ซึ่งจะปที่สุดทายแลว เราไดรับจัดสรรอัตราใหมจาก ก.ร. ๕๒๔ อัตรา 
ไดรับจัดสรรไปแลว ๓๔๐ อัตรา ยังขาดอยู ๑๘๔ ถาเราไดจัดสรรตรงนี้ก็จะเต็มยอดที่ทาง ก.ร. ขอมา เราก ็
ยังยนืวาเราจาํเปน 
  ประธาน  :  ทุกป ๆ เราไดตามทีเ่ขาจัดสรรให หรือวาเราไดขอแปรญัตติลักษณะนีทุ้กป 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  สํานักงบประมาณไมเคยใหเลยครับ เราแปรญัตติทุกปครับ 
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้กท็าํตอไป  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ครับ ตอไปจะเปนรายจายอื่นเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนนิงาน อันแรกเลยเราไดขอก็คือคาตอบแทนพิเศษ ก็คือเงินโบนัส เราขอไป ๑๓,๓๐๐,๘๐๐ ซึง่ตัวเลขนี้
มาจากสํานักงาน ก.ร. เราก็ขอแปรญัตติยืนวาเรายังตองดําเนนิการอยู  
  ประธาน  :  เทาเดิม แลวคนมันเพิ่มข้ึนปหนึ่ง ๆ  
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตครับ ผมคิดวาจะมาถึงเรื่องไปตางประเทศ 
  ประธาน  :  เร่ืองอะไร 
   นายสมพล วณิคพันธุ  :  เร่ืองคาใชจายในการเดนิทางไปตางประเทศ ไมไดแปรเลย แปร
แตเร่ืองคาใชจายการเปนเจาภาพจัดการประชุม   
  ประธาน  :  มันอยูในรายการไหน เลมนี้อยูหนาไหน  
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  รายการที่ ๒  ได ๖๐ ลาน ซึง่ไมพอแนนอน เพราะวา ๖๐ ลาน
เปนของปที่แลว กลุมมิตรภาพไมมีการประชุมใด ๆ เลย เพราะฉะนัน้ปนี้ในสวนนี้ตองขอเพิ่ม 
  ประธาน  :  อยูในรายการแปรหรือยัง มีในรายการแปรหรือยัง 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ไมมีครับ ของกลุมมิตรภาพตอนนี้มนั ๔๐ กวากลุมแลว แลว
สมาชิกก็อยากจะดําเนินกิจกรรมของกลุม เพราะฉะนั้นคงมาเจยีดใชอยางนี้ไมได  
  ประธาน  :  จะเอาอีกเทาไร 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ขอคณะละ ๓ ลานครับ 
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  ประธาน  :  เฉพาะมิตรภาพลวน ๆ เลยหรอื 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ครับ มัน ๔๐ กวาคณะ คณะละ ๑ ลาน  
  ประธาน  :  แตเดิมเราก็มีเงนิที่ตองชิงกัน แตอันนี้เราจัดใหพอดีเลย 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  เอาคณละ ๑ ลาน เทากรรมาธกิาร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานครับ ในคณะกรรมการนโยบายฯ กพ็ิจารณาไดเลยครับ 
จะแปรญัตติ 
  ประธาน  :  จะขอหลักการวามีกลุมมิตรภาพ ๔๐ กลุม จะขอคณะละ ๑ ลาน  
   นายสมพล วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตกลบัมา คือเขาใจวาคงเปนความผิดพลาดของทางผม 
คําแปรญัตติ เมื่อกี้ที่ผมบอกหนา ๙ ตอนทีเ่หตุและความจําเปน ขอ ๔ ไปใสเปนเรื่องของการไปประชุม 
ไมใชเปนเรื่องของการเปนเจาภาพจัดการประชุม 
   ประธาน  :  จริง ๆ แลวตองเปนอะไร  
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ตองไปเขางบการเดินทางไปประชุม  
  
          - ๓/๑ 
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  ประธาน  :  อยูในหมวดการเปนเจาภาพ เร่ืองการไปเจรจาธุรกิจอะไรนี่ควรจะตองอยู 
ในหมวดนัน้ เพราะไปเฉย ๆ ไมไดเปนเจาภาพ การเปนเจาภาพก็มีเพยีง IPA เร่ืองปราบปรามยาเสพติด 
เร่ืองสมัชชาใหญ รายการที ่๔ ไมใช 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ในการเจรจาธุรกิจจะทําตัวเลขเพิ่มมาให 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ฉะนั้นในรายการนีก้็ตองตัดตัวเลข ๓๒๘,๐๐๐ บาท 
ไปใสในอีกรายการหนึง่ 
  ประธาน  :  ใหมันถูกที่ มีอีกไหม 
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  หมดแลวครับ 
  ประธาน  :  คาตอบแทนพิเศษ ๑๓ ลานบาท คนเพิ่มข้ึนหรือเปลา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เดิมจายไป ๑๒ ลานกวาบาท ตอนนี้ทางสาํนักงาน
เลขานุการ ก.ร. ไดพิจารณาตัวเลขแลววาอัตราใหมที่เขามาจะจายประมาณ ๑๓,๓๐๐,๘๐๐ บาท 
   ตอไปเปนคาตอบแทนแพทยและพยาบาล ขอเพิ่ม ๒๔๐,๐๐๐ บาท  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เราพิจารณาแลววามันมีความจําเปนตองใชครับ 
  คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ๒ คัน ของทานรองฯ ศุภมาส 
กับทานรองฯ วัชรินทร เดือนละ ๓๑,๘๐๐ บาท x ๒ ทาน x ๑๒ เดือน จะเปนเงิน ๗๖๓,๒๐๐ บาท 
ซึ่งตรงนีเ้ปนสทิธิของทานครับ เราขอยนืใหครับ 
  ประธาน  :  งบป ๒๕๕๒ ใชไหม ในระหวางปมีคนครบ ๖ ปอีกไหม มแีค ๒ คนหรือครับ 
ไมมีแลวนะครบั 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กลุมงานยานพาหนะไดเชค็มาใหหมดแลวครับ มีแคนีค้รับ 
   ตอไปเปนรายการคาจางเหมาบริการ ๒๐ ลานบาท ไดรับจัดสรรมา ๑๔,๔๔๗,๗๐๐ บาท 
เรามาพิจารณาแลวตองใชประมาณ ๑๗ ลานบาทเศษ เราขอแปรญัตติอีก ๓,๒๓๑,๖๐๐ บาท  
  คาเบี้ยประกนัภัยรถยนต ๗,๐๗๒,๐๐๐ บาท ตรงนี้เราขอไปทุกป สํานกังบประมาณ 
ก็ไมใหทกุปครับ เราก็ขอแปรญัตติทุกปเหมอืนกนั  
  ตอไปเปนรายการที ่๖ ตัวนีสํ้าคัญมากครบั สํานักงบประมาณไมไดใหความสนใจเราเลย
คาใชจายในการดําเนนิงานของพิพธิภัณฑที่ผานฟา ขอไป ๒,๑๒๒,๒๐๐ บาท ไมใหเราเลยสกับาทเดียว 
  ประธาน  :  ทําไมละ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมเขาใจวาคงไมไดดูเลยครับ ทานจะเห็นวาตวัเลข
งบประมาณใหเทากนัเลย ผมไมทราบวาสาํนักงบประมาณพิจารณาอยางไร เราก็มสิีทธิในการแปรญัตติ 
ปนี้เปนปแรกที่เราจะแปรญตัติโดยตรงตอกรรมาธิการ เราก็ตองแสดงใหเขารูครับ 



 ๑๙
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  ตอไปเปนคาทาํสําเนาสารสนเทศ เพราะวาในหองสมุดเราก็เล็ก ตอไปมันคงจะเปน
หองสมุด E-library หมดแลว เพราะฉะนัน้ตองดําเนนิการตรงนี้ ขอไป ๒ ลานบาท ไมใหเลยครับ 
เปนรายการใหม แตไมไดมาดูในเนื้องาน เนื้องานเปนงานเกาซึง่ดําเนนิการมาอยูแลว 
  ตอไปคาวัสดุสํานักงาน ขอไป ๔๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไดมา ๒๓ ลานบาท อยางนอย ๆ ที่สุด 
เราก็ตองใช ๓๒ ลานบาท เราก็เลยขอแปรญัตติเพิ่มอีก ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
  ประธาน  :  ทาํไมตอนขอเราขอ ๔๔ ลานบาท 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เปนการรวบรวมคําขอมาครับ ในชวงเวลาหนึ่งเราคิดวา 
เราจะขอเทานี ้แตพอแปรญัตติตองมาพิจารณาใหมใหทาน 
  ประธาน  :  ๒ ลานบาทนี่คือตัวเลขที่คิดวาจะจายจริง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คิดวาจะจายจริงครับ ตอนทําคําขอเปนตวัเลขที่เราคิดวา 
เราจะใชในชวงนัน้  
  ประธาน  :  เอาตัวเลขจริง ๆ ไมไดบวกเลยหรือครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตัวเลขจริงป ๒๕๕๐ แลวกบ็วก ๑๐ เปอรเซ็นต 
  ตอไปเปนคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เขาใหมาแค ๒ ลานบาท เทากับปที่ผานมา 
เราก็เลยขอเพิม่ข้ึน 
  คาวัสดุคอมพวิเตอร ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปจจุบนัวัสดุคอมพิวเตอรใชประมาณนี้เลยครับ
เราก็จําเปนตองใช 
  รายการที่ ๑๑ เปนรายการใหมเหมือนกันเปนคาวัสดุคงทน ซึ่งจากการจําแนกประเภท
รายจายสํานักงบประมาณบอกวาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่าํกวา ๕,๐๐๐ บาท ใหถือวาเปนวัสดุ 
จัดเปนวัสดุคงทน เพราะฉะนั้นคาํขอที่เปนเรื่องโตะ เกาอี้ เครื่องคิดเลข อะไรที่ราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท 
มันจะไมใชครุภัณฑ มนัจะเปนวัสดุคงทน เราขอไป ๒ ลานบาท เขาไมใหเรา ก็เลยขอแปรญัตติไป 
พวกนี้จะเปนโตะ เกาอี้ ใหขาราชการใหมครับ ครุภัณฑสํานักงานทั่วไป ซึ่งราคาตอหนวยไมเกิน  
๕,๐๐๐ บาท 
  ตอไปเปนคาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องสง ๒ กิโลวัตต ซึง่ทดแทนเครื่องเดิมของสถานวีิทยฯุ 
ขอไป ๑๙ ลานบาท เขาไมให เราก็ยนืเพราะมนัหมดอายุแลวตองเปลีย่น อันที่ ๒ เปน FM ๑๐ กิโลวัตต 
  ประธาน  :  เราได ๑๐ กโิลวตัตเลยหรือครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทานประธานครับ ๑๐ กิโลวัตต ใชที่ซอยอารีครับ ตัวแมขาย 
ตอนนี้มีปญหาเรื่องตัวแมขาย 
 



 ๒๐
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  ประธาน  :  นี่ทดแทนของเดมิหรืออยางไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทดแทนของเดมิครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  อันนี้ขอเพิม่ตัวชื่อรายการไปหลังคําวา รัฐสภา (ทดแทน
ของเดิม) เพื่อมันจะมีน้าํหนกัในการขอแปรญัตติครับ 
  ประธาน  :  ใชมากี่ปแลว กิโลวัตตเทาเดิม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอไปเปนรายการที่ ๓ เปนครุภัณฑโครงการจัดหาเครื่อง
ทดสอบอุปกรณเครื่องสง และอุปกรณสตูดิโอ สถานีวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนรัฐสภา ขอไป 
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดรับจัดสรร ทางคณะอนุฯ เหน็วานาจะเปนความจําเปนของสถานกี็ขอแปรญัตติ 
ใหครับ 
  ประธาน  :  เครื่องทดสอบอปุกรณคืออะไรครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  คือเครื่องทดสอบเครื่องสง ขณะที่เวลาเราไปบํารุงรักษากค็ือ 
จะไปเช็คดูเฉย ๆ แตไมมีเครื่องตรวจสอบระบบของเครื่องสงจริง ๆ วาตัวไหนทาํงานหรือไมทาํงาน 
เราจะรูก็เมื่อเครื่องมันไมออกอากาศแลว เราจะดูแลกอนที่มันจะมีอาการครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอไปจะเปนคาใชจายสาํหรับโครงการพฒันาพืน้ที ่
และบริการหองสมุดรัฐสภา ขอไป ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดรับจัดสรร เหน็วามนัเปนความจําเปนในเรื่อง
การใหความรูแกทานสมาชกิควรจะทาํใหดี แลวก็นาจะปรับปรุง ก็ขอแปรญัตติไปครับ 
  ตอไปจะเปนรายการใหญ ซึง่ตรงนีถ้าไดรับการจัดสรรแปรญัตติมันกม็ีเรื่องที่อาจจะชา 
เหมือนกนั เราดูแลวแบบอาจจะไมพรอม คาใชจายสาํหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพืน้ที่สถานี
วิทยกุระจายเสียงรัฐสภา ระบบ AM ๑๐ ลานบาท แตคณะอนุฯ เหน็วาตองดําเนินการอยูแลว เพียงแตวา 
กังวลวาแบบพรอมหรือไม 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ขอเรียนทานเลขาฯ วาการปรับปรุงภูมิทัศนตัวนี้เนื่องจากขณะนี้
ที่เรากอสราง AM เราทาํเฉพาะถนนที่เขาตัวอาคารเครื่องสง แลวก็ถนนไปยงัสถานี ๓ จุดเทานัน้เอง 
เนื่องจากวาตอนที่ไปเจรจาขอที่ทางกรมที่ดินอยากใหเราปรับภูมิทัศนใหดี เพราะวาตอนนีเ้หมือนกับปรับ
เฉพาะทางเขา แลวทางอืน่เราไมไดปรับดวย เพราะฉะนัน้ ๑๐ ลานบาท สวนใหญจะไปหนกัเรื่องของการ 
ถมที่ดนิใหภาพทัง้หมดดูดี เพราะฉะนัน้มนัจะเปนแคถนนคนัดินไปทีอ่าคารเครื่องสง แลวกไ็ปที่สถาน ี
สําหรับเสาอากาศสงเทานัน้เอง แลวตรงนัน้ก็จะเปนที่น้าํขัง เวิ้งวาง ทางกรมที่ดินเขาอยากจะใหทีข่องเขา 
ดูสวย สวนใหญก็จะเปนการถมที่เพื่อปรับภูมิทัศนครับ 
  ประธาน  :  อันนี้ของเราเดี่ยว ๆ หรือเขามาอยูดวย 
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ของเขาไมไดอยูครับ ของเขาจะเปนอาคาร แตมองดูภาพ
โดยรวมแลวเหมือนกับวาอาคารของเรา แลวก็จะเปนน้าํที่มาขัง 
  ประธาน  :  คาถมดนิลวน ๆ เลย ๑๐ ลานบาท 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ใชครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอนแปรญัตติไปทางกรรมาธิการ หรือทางสํานักงบประมาณ 
จะขอดูแบบ ถามีแบบใหเขาก็นาจะได 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ก็จะเปนที่เหลืออยู เพราะวาเขาใหเราฟรี ๑๐ ไร ๒ งาน 
ในสวนที่ขาดเราจะถมเต็มเฉพาะที่เรา เพราะวาราชการจะไมใหไปถมในสวนของเขา ก็จะทาํของเรา 
ปรับภูมิทัศนโดยรอบแลวมันจะดูดีข้ึน 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอไปจะเปนคาใชจายสาํหรับโครงการปรับปรุงการสง
กระจายเสียงรฐัสภาในสวนภูมิภาค อันนีข้อไป ๔,๙๕๓,๖๐๐ บาท 
  ประธาน  :  อันนีท้ําอะไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ขณะนี้ที่ระยองมีปญหาซึง่ปนีเ้ราทําไมได เนือ่งจากเสาสง 
เขามาติดตัวคอมไบเนอร กค็ือมากลับเครือ่งเสาอากาศของเรา แลวปรากฏวาขณะนี้มันผกุรอน ทาง สวท. 
ของระยองเขาไมมีงบในการตั้งเสา เราก็เลยอยากจะตั้งเสาของเราเอง เพื่อที่จะออกอากาศแลวก็จะไดลด
ตัวคอมไบเนอรของเขาออกไป แตวาในกรณีที่เขาอยากจะใชเสาอากาศของเรา เราก็จะใหแตะ แตวาตางกับ
ของเรา อันนี้จะทําที่จงัหวัดระยองมนัมีปญหา เพราะวาระยองทั้งตวัอาคารสงดวย ตัวเสาอากาศ เครื่องสง 
เนื่องจากน้ําทะเลมันทําใหตวัเสามนัผุกรอน 
  ประธาน  :  พูดงาย ๆ คือต้ังเสาอยางเดียวเลย เห็นในโครงการปรับปรุงการสง  
บอกตั้งเสาเลยไมไดหรือครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ชื่อมันจะเปนเรื่องการปรับปรุงครับ เปนการปรับปรุง
ส่ิงกอสราง เพยีงแตวาตองมแีบบ ตอนขอแปรญัตติทานสงแบบใหเราเราจะไดสงใหกรรมาธิการและ 
สํานักงบประมาณ 
  ประธาน  :  แบบเหมือนกนัทุกสถานีไหม  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  จบเรื่องที่ดิน ส่ิงกอสรางนะครับ ตอไปจะเปนเรื่อง 
คาใชจายอืน่ ซึ่งตรงนีก้ราบเรียนทานคณะกรรมการกอนเลยวา คณะอนุกรรมการพจิารณาแปรญัตติ 
ใหบางรายการ อยางทีท่านรองฯ คัมภีร เห็นวาไมไดแปรญัตติให ๒ รายการ ทานรองฯ สมพล ก็เห็นวา 
ไมไดแปรญัตติให ๑ รายการ ซึ่งเรียนทานเลยวาคณะอนุกรรมการดูแลวคิดวาเงินทีไ่ดรับจัดสรรมา 
นาจะพอ แตถาไมพอคณะกรรมการนโยบายและแผนกพ็ิจารณาไดนะครับ   



 ๒๒

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๓/๕ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
   รายการแรกเปนเรื่องการจางบริษัทที่ปรึกษาประเมนิเราครับ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งเราตั้งเปนคาตอบแทน ๑๓ ลานบาท แลวก็มีบริษทัทีป่รึกษาเปนตัวกลางมาประเมินเรา หมายความวา 
เราจะยนืเรื่องโบนัสไว   
  อันที ่๒ เปนคาใชจายสาํหรับโครงการประชมุสัมมนาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ัดขององคกร ซึ่งตรงนี้จะเปนสวนของกลุมงานนโยบายและแผน  
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  อันที ่๓ เปนคาใชจายในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรปฏิรูปองคกรและ 
กระบวนการนติิบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขอไป ๓๒,๔๕๒,๒๐๐ บาท คือสวนทีจ่ะดาํเนนิการใหเปนไปตามยทุธศาสตรของเรา เราขอไว ๓๒ ลานบาท
ไมไดรับจัดสรรเราก็ขอแปรญัตติครับ 
  อันที ่๔ เปนคาใชจายในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพ 
งานรัฐสภาดานตางประเทศตามมาตรฐานสากล ๕,๒๑๓,๐๐๐ บาท  
  อันที ่๕ เปนคาใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูชวยผูดําเนนิงานของสมาชกิ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  อันที ่๖ เปนคาใชจายในการเดินทางไปเยอืนและศึกษาดูงานดานตางประเทศของ
ขาราชการสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร จะเห็นวาตามคําขอไมมีนะครับ แตเราขออยูในยอดรวม
ของการพฒันาบุคลากร ปรากฏวาในปทีผ่านมาเราขอแยกรายการ พอเอาไปรวมแลวสํานกังบประมาณ 
ก็ไมดูอีกเหมือนกนั เราก็เลยตองแยกมา จริง ๆ แลวมีคาํขอนะครับ ขอแปรญัตติ ๑๑ ลานบาท  
เพื่อการศึกษาดูงานของขาราชการของเราเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และกราบเรียนคณะกรรมการเพิ่ม 
อันหนึ่งครับ คอืคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอแปรญัตติเร่ืองการพัฒนาบุคลากรของสํานกัพฒันา
บุคลากร ขอมาอีก ๑๙ ลานบาท แตเนื่องจากคณะอนุกรรมการใหทางสํานักพัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผน
มาวาตองการจริง ๆ เทาไร ซึ่งตอนนี้ยงัไมผานคณะอนุกรรมการเลย ขอเปนหลกัการจากคณะกรรมการ 
ไดไหมวา ตวันี้ถาไดรับแผนจากสํานักพัฒนาบุคลากรแลวจะขอแปรญัตติเพิ่มใหครับ อาจจะเปนตัวเลข  
๑๐ ลานบาท ๑๑ ลานบาท อะไรทํานองนีค้รับ ทีนี้สวนทีเ่หลือก็ขอใหคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ 
พิจารณาวาจะมีรายการอื่นใดที่จะขอแปรญัตติครับ 
  ประธาน  :  มีรายการครุภัณฑที่ราคาตอหนวยสงูกวา ๑ ลานบาท เราไมขอฟนเลยใชไหม 
๗๗ ลานบาท เปนครุภัณฑการพิมพ สแกนเนอร ลางเพรท สายกาว ออฟเซ็ท ๒ สี 
 
 



 ๒๓

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๓/๖ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ของสํานกัการพิมพทางคณะอนุกรรมการมาดูแลว 
สํานักการพิมพไดรับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจดัซื้อในปที่ผาน ๆ มาเยอะแลว ก็เลยเห็นวาพอ 
สําหรับชวงนี้ครับ ในสวนของครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการที่ ๗  หนา ๔ ครุภัณฑจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอร ๑๓ ลานบาท เราไดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๐ ไปดําเนนิการใหอยู 
สวนหนึง่แลวครับ รูสึกจะเปนเงนิ ๓๐ – ๔๐ ลานบาท ก็เลยคิดวานาจะพอเลยไมแปรญัตติครับ  
รายการที่ ๑.๓.๑ รายการที่ ๗ ทีท่านถามวาทําไมครุภัณฑบางอยางไมขอแปรญัตติ เรียนทานวารายการ 
ที่ ๗ รายการที ่๘ เราโอนเปลีย่นแปลงเงนิใหไปดําเนนิการแลว ตอนนีก้าํลังจัดหาอยูครับ คาดวาจะได 
ใน ๒ – ๓ เดือนนี้ครับ 
  ประธาน  :  เงินที่ใชดําเนนิการไปเทาไร ที่เขาขอมาประมาณ ๔๘ ลานบาท แลวทีเ่รา
จัดสรรไปแลวเทาไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เปนการโอนเปลี่ยนแปลงรายการครับ 
  ประธาน  :  คือถาตัวเลขมนัใกลเคียงกนักไ็มติดใจ ก็ถือวาไดใชเงนิเหลือจายดําเนนิงาน 
ไปแลว ถาตวัเลขมันหางเขาตั้งไว ๓๐ – ๔๐ ลานบาท ขอไป ๒ ลานบาท ถาเปรียบเทียบงาย ๆ คอืมันยงั
ขาดแคลนอยูเยอะ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ในป ๒๕๕๐ ทีเ่ปลี่ยนแปลงมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณทดแทนเครื่องเกาทีเ่สื่อมสภาพ จาํนวน ๑๐ ลานบาท อีกโครงการหนึ่งกเ็ปนคอมพิวเตอรสนับสนนุ 
สมาชิกและบคุคลในวงงานรัฐสภาอีกประมาณ ๑๗ ลานบาท เปน ๒ รายการ 
  ประธาน  :  มีรายการครุภัณฑคอมพวิเตอร ๑๖ ลานบาทเศษ ครุภัณฑสํานักงาน  
๑๘ ลานบาทเศษ ครุภัณฑโฆษณาเผยแพร ๑ ลานบาทเศษ ไมมีความจําเปนแลวหรอือยางไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  : โอนเปลีย่นแปลงงบป ๒๕๕๐ ไปดําเนนิการแลวสวนหนึ่งครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คณะอนุกรรมการที่พิจารณางบประมาณที่ตัง้ในป ๒๕๕๒  
พิจารณาแลวก็รวมกับทางกลุมงานนโยบายและแผน และสํานกัการคลังฯ พิจารณาออกมาแลวเปน
ครุภัณฑวัสดุทั้งหมดประมาณเกือบ ๑๐๐ รายการ ของป ๒๕๕๒ ทั้งหมดเอามาจัดซื้อในป ๒๕๔๙  
เปลี่ยนแปลงรายการเรียบรอยแลวครับ ตอนนี้รอเปลี่ยนแปลงรายการที่สํานักงบประมาณเทานั้นเองครับ 
  ประธาน  :  ตามทีเ่ขาขอมา 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ใชครับ 
  ประธาน  :  สวนใหญก็ฟนใหเกือบหมดนะครับ แลวก็รายการที่ไดมานอยก็เติมไปเต็มแลว
ไมนาจะมีอะไร มีอยูรายการหนึง่คาใชจายโครงการศึกษาดูงานตางประเทศเกีย่วกับการเมืองการปกครอง 
ของที่ปรึกษาประธาน ที่ปรึกษารองประธาน และบุคลากรของสํานกังาน คืออะไร ๓ ลานบาทนี่ใครขอมา 



 ๒๔

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๓/๗ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรครับ 
  ประธาน  :  ก็ตัดไปนะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวทกุสํานักกข็อมาอยางนีห้มด  
ผานคณะกรรมการกลัน่กรองมาไดอยางไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คือเปนอยางนี้ครับ ตอนที่เราทําคาํขอเรามาดูแลวเปนเรื่อง
ของทางการเมืองดวย เรากไ็มอยากจะตัดตรงนี้ครับ 
  ประธาน  :  ผมอยากใหแยกใหชัดเจน การเมืองก็คือการเมือง เหมือนอยางที่ให 
ทานรองฯ อภิวันท ทํามา หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่ ๑ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่ ๒ 
ทํามาคือแยกสวนไปเลย นีผ่สมการเมือง แลวขาราชการขอตั้งมาอยางนี ้สํานักอืน่เขาก็ทาํงานกับสมาชิก
ทั้งนั้น แลวขอมาทกุสํานักอยางนี้ รายการอยางนี้ไมเอานะครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทานเลขาฯ ครับ อยากจะขอในสวนของสํานักประชาสัมพันธ 
กับสถานี ซึง่เปนกิจกรรมที่ไดในป ๒๕๕๑ อยากจะขอใหแปรญัตติเพิ่มในสวนที่ขาดขอใหใชป ๒๕๕๑ 
เปนตัวหลัก 
  ประธาน  :  เร่ืองขออะไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  อยางเชน การเผยแพรประชาธิปไตย ป ๒๕๕๑  
เราได ๕๒ ลานบาท ป ๒๕๕๒ จัดสรรให ๔๕ ลานบาท อยางนอยอยากใหคงกิจกรรม 
  ประธาน  :  จัดสรรอันนี้เรามาจัดสรรกันเองถูกไหม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ถาจัดสรรก็ตองหาเงนิมาครับ ในรายการที่เราไดรับมานี ่
แตตอนนี้เราขอแปรญัตติไดครับ ถาจําเปนวาจะตองใชเทาไร คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ กพ็ิจารณา
คือตอนนี้คาใชจายในการสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ขอไป ๗๕,๗๔๒,๙๐๐ บาท 
ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ๔๕ ลานบาท แลวรายการคาใชจายสําหรับการดาํเนนิงานของสถานี
วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศนรัฐสภา ๕๗,๕๘๔,๖๐๐ บาท ไดรับจัดสรร ๔๔ ลานบาท ก็อยูที่วา 
คณะกรรมการนโยบายฯ เหน็วาเพยีงพอหรือไม ถาไมเพยีงพอก็ขอแปรญัตติ 
  ประธาน  : ๗๕ ลานบาท เปนตัวเลขทีเ่รากรองแลวใชไหม แลวก็ ๕๗ ลานบาท ก็กรองแลว 
เขาให ๔๔ ลานบาท ถาคิดวาจําเปนก็แปรญัตติไป 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตามยอดที่ขอ 
  ประธาน  :  นี่คือยอดที่คณะอนุกรรมการกรองแลวใชไหม วามนัมีเหตุมีผลที่จะตองจาย 
๗๕ ลานบาท ในรายการสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตย  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  มีการบูรณาการแลววาคําขอจะตองเปนเทานี้ครับ 
 



 ๒๕

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๓/๘ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  แตนี่เขาใหมาเพียง ๔๕ ลานบาท ถามีความจําเปนจะขอเปนเทาไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ถาในหลักก็อาจจะขอเทากับป ๒๕๕๑ คือ ๕๕ ลานบาท 
เพราะฉะนัน้กจ็ะขาดอยูประมาณ ๑๐ ลานบาท อยางนอยก็พืน้ฐานขอแปรญัตติเพิ่มโดยเอาป ๒๕๕๑ 
เปนฐาน 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุมัติหลกัการที่ประชุมไดไหมครับ วาขอยืนยอดที่เรา 
จัดสรรในป ๒๕๕๑ กอนถูกตัดนะครับ ๔๓ ลานบาท เราไมคิดนะครับ คิดที่ไดรับจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณผานสภามานะครับ ขาดรายการของทานรองฯ สมพล 
  ประธาน  :  เขามีตัวเลขใหมากลุมมิตรภาพก็คือ ๔๐ + ๔๐ ลานบาท 
  นายประสิทธิ ์อนนัตวิรุฬห  :  ขออนุญาตประสานทานรองฯ สมพล เปนมติที่ประชุมวา 
จะใหแปรญัตติตัวนี้นะครับ 
  ประธาน  :  มีอีกไหมครับ ๓.๑ ผานไหมครับ ทานกรรมการมีความคดิเห็นอะไรไหมครับ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  เร่ืองเงินเดือนของฝายการเมืองเขาใจวาตอนนีเ้ขาปรับอัตราเพิ่มข้ึน
เวลาเราแปรเพิ่ม เราตองเพิม่เงนิใหมหรือเปลา หรือวาใชใน Rate เกา อยางเชน ผูชวย ส.ส. คณะทํางาน 
ผมเขาใจวานาจะตองปรับใหข้ึนตามขาราชการ 
  ประธาน  :  มันนิง่เงยีบ มันมีตัวเลขทีท่างฝายบริหารเขาปรับหรือยงั 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ผมฝากเช็คกับกรมบัญชีกลางไดไหมครับ เพราะตอนที่ไปชี้แจง 
พระราชกฤษฎีกาเงนิประจาํตําแหนง เขาตอวาเรามาวาทําไมเราถึงไมปรับใหทนักับของเขา 
  นายประสทิธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตรับไปนะครับ แตจริง ๆ แลวคณะอนุกรรมการ 
ดูแลวครับ อาจจะมีขอผิดพลาดอยางทีท่านรองฯ พูด ขออนุญาตรับไปครับ ถาจําเปนตองปรับขออนุญาต
เลยนะครับ 
  ประธาน  :  ไมอยางนัน้เดี๋ยวมาเจียดจาย มันนอย ๆ อยูแลวก็จะถกูเจยีดลงไปอีก 
๓.๑ ผานนะครับ ตอไป ๓.๒ เชิญครับ 
  เลขานุการ  :  ๓.๒ เปนเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานตามบนัทกึขอตกลง 
การปฏิบัติราชการ สืบเนื่องจากที่สํานักงานไดใหสถาบนัสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
โดยที่ปรึกษาของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามบันทึก
ขอตกลงในรอบ ๖ เดือนเสรจ็แลว ก็จะใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของรายงานใหที่ประชุมรับทราบนะครับ 
พรอมทัง้ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ การดําเนินงานตอคณะผูบริหารดวยนะคะ เรียนเชญิคุณนพรัตนคะ 
  นายนพรัตน ทวี  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขออนญุาตรายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของป ๒๕๕๑  กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลวหลังจากเราจดัทําบนัทกึคํารับรอง 



 ๒๖

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๓/๙ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
ลงนามเรียบรอยแลวก็จะมกีารฝกอบรมใหกับขาราชการในเรื่องการจดัการความรู การลดรอบระยะเวลา 
และข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสีย่ง การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต แลวก็มีการ
ประเมินผลดวยหลัก Balanced Scorecard เปนการบรรยายพิเศษ ในสวนของคณะที่ปรึกษาทีเ่ขามาทํา 
กิจกรรมกับเราในชวงที่ผานมาจะมกีารใหคําปรึกษาการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในแตละมิติครบ ๔ มิต ิ
เชิญแตละสํานักเขามาคุยกนัในรายละเอยีดแตละตัวชี้วัด และมีกลุมที่ปรึกษาดวย เพราะฉะนัน้เวลาทําการ
ชี้แจงจะมีสํานกั หนวยงาน แลวก็จะมีตัวชี้วดัของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทุกทานก็ไดเขามาฟงคําชี้แจง 
ทําความเขาใจกับตัวชี้วัด ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                  - ๔/๑ 
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คณะกรรมการนโยบาย ฯ       ฐานวีร ๔/๑ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
ในสวนของระบบการรายงานผล การรายงานผลนั้นมีการออกแบบระบบรายงานผลผาน Webpage แลวก็
มีการ Train ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรายงาน มกีาร Train ๒ คร้ัง โดยหลักการและผูปฏิบัติ แลวก็มีการ 
แจก password ของผูที่จะตองกรอกขอมูลกับผูบริหารทกุทาน ตั้งแตระดับ ผอ. สํานกั ผอ. กลุมงาน จะม ี
User password ของตัวเองถึงรอง ถึงเลขาธิการ สามารถเขาไปตรวจดูระบบรายงานผลทีห่นวยงาน
รายงานเขามา ของทานผูบริหารนี่สามารถจะดูไดทุกสาํนัก แลวเขาไปดูถึงขอมูลที่เขารายงานเขามาวา 
เปนอยางไร แบบฟอรมถูกตองไหม สามารถเขาไปเช็ครายละเอยีดไดเลย สวนการรายงาน ปจจุบนันี้เปน 
การรายงานผลรอบ ๙ เดือน เมื่อวานนี้เปนวนัสุดทาย เช็คเขาไปดทูี่ระบบ ทกุหนวยงานรายงานผลเขามา 
ในชวงวนันีถ้ึงวันที่ ๑๔ จะเปนรายการทีห่นวยงานสามารถแกไขขอมูลการรายงานผล สําหรับผลการ
ดําเนนิงานในรอบ ๖ เดือนที่ผานมา สรุปคราว ๆ ๔ มิต ิมิติที ่๑ ได ๓ กวา กถ็ือวาผาน มิติที ่๒ ก็ได ๒ กวา 
สวนมิตทิี่ ๓ กบัมิติที่ ๔ ยงัอยูที่ ๑ กวา เหตุที่อยูที ่๑ กวา เพราะวา Mile stone กําหนดเปนการทาํงานเปน 
ตั้งแต ๑ ๒ ๓ ผมคิดวาตรงนัน้คงจะผานไปได เพราะวาในไตรมาสที ่๑ ก็ตองไดคะแนนนอยลงมาอยู  
ภาพรวมทั้งหมดของสํานกังานก็อยูที ่๒.๓๒๗๖  
  ประธาน  :  มีตัวเลขไหมครับ มันเปนเทาไรในชวงเวลาเดียวกนัเมื่อปที่ผานมา  
  นายนพรัตน ทวี  :  ตัวที่ผานมา ๒ ป PA วดั กับปนี้ไมสามารถจะเอาตวัเลขมาเทียบกันได 
เพราะระบบการวัดตางกัน 
  ประธาน  :  ตัวเลขเฉลี่ย มิติมันตางกนัอยูแลว ไมเทากนัอยูแลว แตตัวเลขเฉลี่ยปที่แลวเรา 
ไดเทาไรในชวงเวลาเดียวกัน ตอนนีม้ัน ๒.๓๒ ใชไหม 
   นายนพรัตน ทว ี :  ครับ ไดเทานี้ครับ ได ๒ กวาเหมือนกันครับ ปที่แลวนะครับ แตปที่แลว 
คือตอนที่ PA เขามาทํานี่ PA ใหเก็บขอมลูรอบ ๙ เดือน ๖ เดือนแลว PA มาคิดยอนหลงัถอยหลงัไป ตัวเลข
ตอนนัน้ ๒ กวา เปนตัวเลข ๙ เดือน สําหรับรายมิติ มิตทิี ่๑ ก็คงไมนามีปญหาอะไร เพราะวาเปนมิติที่  
มิติที่ ๑ จะมีประสบปญหาอยูตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะตองพจิารณา คือเร่ืองราวรองทุกข กระบวนการตรวจสอบ 
การดําเนินงานของฝายบริหาร เพราะวายังไมมีการตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญ การตรวจสอบ การควบคุม
การบริหารราชการแผนดินยังไมคอยปรากฏกิจกรรม สวนมิตทิี่ ๒ ก็จะมีปญหาเรื่องของการเปดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ อันนี้อยูระดับ 
๑ อยู ผมคิดวาการดําเนนิงานตัวนี้ โครงการถาดําเนนิการออกไปในไตรมาสที่ ๓ ที ่๔ คงจะกาวหนาไปถงึ 
๓ หรือ ๔ ไดนะครับ สําหรับในมิติที ่๒ จะมีตัวอีกตัวหนึง่คือการสํารวจความพึงพอใจ การสาํรวจความพึง
พอใจยังไมมีคะแนน จะเปนครั้งสุดทาย คอืจะเริ่มโครงการลงมือสํารวจประมาณเดอืนกนัยายน สิงหาคม 
ตอนนีท้ีมทีป่รึกษาเขามาวางแผนในการทีจ่ะทาํการสาํรวจกําหนดกลุมเปาหมาย กาํหนดเคาโครงแบบ 
 



 ๒๘
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สอบถามที่จะถาม ก็อยูระหวางการทําแบบสอบถามอยู ประมาณเดือนกนัยายนคงจะลงทําการสาํรวจ
สมาชิก  
  ประธาน  :  เราพยายามจะใหมันทนัปงบประมาณไมใชหรือ แตวามันยงัมีชวง ๓ เดือน
สุดทายที่มนัจะตองลาไปอีกประมาณสักเดือนสองเดือน แลวก็ไปจายเอาประมาณตนปใชไหม ทนีีอ้ะไรที่ 
มันสามารถ คือชวง ๓ เดือนสุดทายที่มนัทาํงานนี่มนัตองใหผานไปกอนจึงประเมินได แตในความพึงพอใจ 
ถาเรงใหมนัเรว็ขึ้นอีกนิดหนึง่ ตัวชีว้ัดเรื่องความพึงพอใจก็ตองรอให ๙ เดือนจึงดําเนนิการ หรืออยางไร  
  นายนพรัตน ทวี  :  แตที่จริงโครงการเขากาํหนดวา จบปงบประมาณถงึจะสอบถามครับ 
แตตอนนี้เราเรงขึ้นมาใหทําแคเดือนกันยายนครับ  
  ประธาน  :  ตองใหเต็มปดวยหรือ 
  นายนพรัตน ทวี  :  ครับ เขาบอกวาถาเต็มปมันจะสะทอนการทํางานเราทั้งป สําหรบัมิติ 
ที่ ๓ ก็เปนเรื่องของประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการซึ่งมตีัวที่เราคอนขางจะหนักใจกค็ือเร่ืองการเบกิจาย 
งบประมาณในภาพรวมของสํานักงานกับการเบิกจายงบลงทนุและงบรายจายอื่น ซึ่งเขาตั้งเกณฑไวสูง เขา
เอาเกณฑของเปาหมายการเบิกจายภาครัฐเปนหลักในการที่วาเราตองทํางานตรงนัน้ พอตัวนี้สูง แลวก ็
การทาํงานภายในสํานักงานเราเอง แลวตอนนีก้ารเบิกจายกน็อยอยู ซึง่ตอนนี้ถายอด ณ วนัที ่๓๐ มิถนุายน 
การเบิกจายภาพรวมได ๔๒.๒๘  
  ประธาน  :  สมควรจะไดเทาไรตามเปาทีต่ั้งไว 
  นายนพรัตน ทวี  :  ตามเปาที่ตั้งไวนาจะ ๖๐  รอบ ๙ เดือนนะครับ อันนี้มถิุนายนครับ แลว
งบประมาณทีเ่บิกจายนอยมนัก็สะทอนกับการทาํงานจรงิ ๆ คืองบดาํเนินการครับ เพราะวางบดําเนินการ 
สวนใหญจะเปนของการใชจายการประชมุ เบี้ยประชมุของคณะกรรมาธิการซึ่งเรายังไมไดดําเนนิการ  
มันก็สะทอนความเปนจริง ตวันี้มนัก็สะทอนความเปนจริงในงานของเรา ซึง่ไมไดผิดแปลกไป แลวกง็บลงทุน
กับงบรายจายอื่น สวนใหญกเ็ปนการจัดซือ้จัดจางกย็ังไมมีดําเนินการ เราคาดวาในชวงไตรมาสที่ ๔ 
สํานักพัฒน ซึง่มีงบรายจายอื่นอยู และตวัชี้วัดที่ตองใหทานเลขาฯ เหน็ชอบก็มีตัวหลกั ๆ อยู ๒ ตวั คือ 
ลดรอบระยะเวลากับปรับลดขั้นตอนในการทํางาน ทานเลขาฯ ทานเห็นชอบไปแลวนะครับ และมีคางอีก 
ตัวหนึ่งคือเร่ืองนวัตกรรม ซึง่ในมิติที ่๔ นี้การดําเนนิงานในเรื่องนวัตกรรมนี่ยังไมผานความเห็นชอบของ
ทานเลขาฯ  
  ประธาน  :  เร่ืองลดรอบกับเร่ืองนั้นทานไดทราบไหม 
   นายนพรัตน ทวี  :  ไดครับ ผมมีประชุมคณะกรรมการและมีการวางแผนที่จะทาํงาน 
เร่ืองตัวนัน้ครับ ทานรองจเรเปนประธานวางแผนคณะนัน้อยูครับ 
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  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานเลขาฯ นิดหนึ่งนะคะวา คะแนนผลการประเมิน
นี่เปนคะแนนที่สํานักงานกาํหนดแตละสํานักใสเขาไปหรือวามาจากของกลุมบริษทัที่ปรึกษา 
  นายนพรัตน ทวี  :  แตละสํานักประมนิตนเองครับ เปนการประเมินตนเองของแตละสํานัก 
  ประธาน  :  ซึ่งอาจจะต่าํกวาที่กรรมการผูเปนบคุคลภายนอกเขาประเมิน 
  นายนพรัตน ทวี  :  จากภาพรวมทัง้หมดทีผ่านมา คือประมวลผลแลวการทาํงานที่ผานมา 
คือ ๒ ปเราทํากับ PA วัดทีห่นวยงาน เร่ิมตนไปที่สํานัก วดัที่หนวยงานแตละหนวยงาน แลวผลคะแนนมา 
รวมสะทอนผลงานขององคกร แตขณะนีต้ัวชี้วัดลงที่องคกรอยางเดยีว เขาไมไดไปวัดที่สํานักนะครับ 
ภาพรวมการทาํงานในอดีตเลยติดมากับหนวยงาน คือหนวยงานพยายามที่จะคิดแคสํานัก ไมไดสะทอน 
ความเปนจริงของหนวยงาน จึงทําใหเกิดปญหาเรื่องการมีสวนรวมในการทําตวัชี้วัด หนวยงานทีเ่ปน
เจาภาพหลักผูรายงานก็เพยีงแคเนนรายงานภายในหนวยงานของตัวเอง ขาดการวางแผน ขาดการรวมมือ 
ระหวางหนวยงานที่เปนเจาภาพรอง ผูสนบัสนุน เพราะฉะนัน้ภาพที่สะทอนนี่แตละสํานักจะรายงานใน 
สวนของตวัเองเปนหลัก และอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนคอืภาพการ 
ทํางานของแตละสํานกัไมมจีุดรวมในระดบัองคกร ผมอยากจะใหเจาภาพหลกัผูทีม่หีนาที่รับผิดชอบ
เจาภาพหลักนี่นาจะเอาผลงานหรือความกาวหนาของการดําเนนิงานในแตละตัวชี้วดัเขามาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผน  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ในเจาภาพหลักเจาภาพรองอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวของ เราไดเปน 
ตัวกลางเชิญเขามาคุยกันแตละเรื่องไหมครับ เพราะบางทีเขาไมรู 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ทีเ่ปนแถบสีเทา ไมทราบเปนสัญลักษณของอะไร 
ที่เปนแถบสีเทาในตาราง มีเทาออน 
  นายนพรัตน ทวี  :  คือตัวชี้วัดไมไดรวมคะแนน คะแนนไปอยูขางลาง  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ในแตละสํานกั สํานักหลักกับสํานักรองสนับสนุนอะไรทัง้หลาย  
คือสมมุติของผม ถาเกิดมาอยูในสํานักของผมทัง้หมด ผมก็สามารถที่จะเชิญมาคุยได แตทนีี้มนัไมใช มันไป 
รวมกับของอนัอื่น รวมกับสํานักประชุม สํานักกรรมาธิการอะไรทั้งหลาย ทนีี้มนัก็ตองมีตัวกลางที่จะเชิญ 
เขามา ถาเกิดไมมีตัวกลางเชิญเขามานี่ตวัที่เปนหลักอยางเดียวเขากค็ิดวา คือเขาก็ดูแตงานของเขา 
อยางเดยีว เขาก็ไมไดหารือคนอื่นดวย คะแนนตรงนี้มนัก็จะไมโผลเลย ทัง้ปมนัก็จะไมโผล ถาไมมตีัวกลาง
เชิญเขามาคุย  
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตชี้แจงทานรองจเรนิดหนึ่งนะคะ ในสวนของการที่หนวยงานที่ระบุ
วามีเจาภาพหลัก หรือวามีเจาภาพรองหรือผูสนับสนนุ ในวิธีการดําเนนิงานของกลุมงานนโยบายและแผน 
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ในฐานะที่จะตองชวยสาํนักงานในเรื่องของการดูแลในการดําเนินงานเหลานี้ เราจะมกีารประสานงานกบั
คนที่เปนเจาภาพหลัก แลวกค็ุยกันในเรื่องของวิธีการทาํงาน ถาในกรณีที่เรามีปญหาหรืออะไรนี่เราก็จะม ี
การประสานงานกนัอยางตอเนื่อง เพราะวาทุกหนวยงานจะมีปญหาในเรื่องของการทํางานทัง้นั้น เพราะใน 
กลุมของทีเ่ปนเจาภาพผูสนบัสนุนดวยก็จะมีปญหา ฉะนั้นเราก็จะตองคุยกนัก็คือหารือกันแลวกบ็อกวาใน 
สวนตรงนี้เราตองมีการดําเนินการรวมกันอยางไรในฐานะคนที่เปนเจาภาพหลัก ฉะนั้นปญหาเหลานี้จะ 
ไมคอยเกิด แลวหลงัจากนัน้เมื่อเรามีการจัดคลินิกนัดพบ เรามีการประมวลปญหาเหลานี้ คลนิิกที่ ก.พ.ร. 
จะเขามานี่เราจะประมวลปญหาเหลานี้ใหกับ ก.พ.ร. ไดรับทราบดวย แลวเราก็ตองหารือกัน ทนีีใ้นปนี้
วิธีการทํางานมันไมเหมือนกับที่เราทาํกับ PA ที่ผานมา เพราะตรงนัน้มันรับผิดชอบเปนรายสาํนัก เราก็จะ 
ตองปรับวิธีการทํางานกันเลก็นอย ในชวงแรก ๆ อาจจะมีการรายงานกระทอนกระแทน ซึ่งจากรายงานผล
มาจะเหน็วาจริง ๆ แลวหนวยงานมกีารดําเนินการอยู แตผลออกมานีอ่าจจะยงัไมไดเขาเปามากนัก เมื่อมี
การหารือกันแลวในรอบ ๙ เดือนตอไปเราก็คาดวาผลจะดีข้ึน ซึ่งแนวโนมก็คือดีข้ึน เพราะทุกคนนีจ่ริง ๆ ม ี
เนื้องานมีชิ้นงานอยูแลว 
  ประธาน  :  มีทานกรรมการซักถามไหมครบั ถาอยางนัน้เชิญตอ มีอะไรอีกไหม จบแลวนะ 
ทีนี้จะใหทําอะไรกับขอสังเกตขอเสนอแนะไหม ก็แจงมตไิปนะครับ 
  นายนพรัตน ทวี  :  ขอเสนอแนะ อยากใหเจาภาพหลักทุกตัวชี้วัด เอาความกาวหนา  
เอาผลความสาํเร็จของงานเขามารายงานคณะกรรมการนโยบายและแผน ดีไหมครบั เพราะวาตอนนี้สภาพ
การทาํงานคือเจาภาพหลักกท็ํา ๆ ไป แลวก็เสนอเขาระบบ อาจจะผานทานรอง แตคณะกรรมการนโยบาย
และแผนไมเหน็ความสําเร็จวาแคไหน จะมาเห็นทีหลงัตอนที่คะแนนประเมินออกมาแลว  
  ประธาน  :  ที่ประชุมเหน็อยางไรครับ หรือจะใหผาน คอืมันผานทานรองอยูแลวใชไหม 
ถาเราเหน็วามนัยงัชากวาที่มนัควรจะเปน หรือควรจะตองมีการผลักดนัรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย จะเอา 
เขากรรมการกแ็ลวแตเปนดุลยพนิิจของทานรองแตละสายที่คุมอยู ดีไหม หรืออยางไร  
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตเสนอแนะนะคะวาเวลามนังวดมาก
แลวอยากจะใหเชิญเจาภาพหลักของทุกตวัชี้วัดมาคุยกนัครั้งหนึ่งเลย เพื่อซักซอมวาบางจุดที่เขายงัรายงาน
หรือวาเขาประเด็นไมตรงตามที่คุณนพรตันเสนอ เขาจะไดเขาใจเลย  
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ คือเดี๋ยวตอไปจะมีคลินิกนัดพบอีก ๒ คร้ัง
หลังจากตรงนีไ้ปนะครับ ก็จะเปนเจาภาพผูที่ทาํตัวชีว้ัดแตละคนแตละตัวชี้วัดจะเขามาคุยกับทมีที่ปรึกษา
อีกทหีนึง่ ในตรงนัน้เขาจะมีเวทีของเขา แลวเขาจะตามงานอยู แลว ไซต วิซิท ดวยนะครับ แตตรงที่ผมคิดวา
ทีมผูบริหารจะไดรับทราบวาตัวชี้วัดตัวนี้นะหนวยงานทําไปแคนี้นะ ขาดตกบกพรองตรงจุดไหน ถาเกิดเขา
มารายงานตรงนีท้ีมผูบริหารจะไดทราบ กอนที่ผลคะแนนจะประเมินออกมา  
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  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  คอืคลินิกจัดดีแลวนะคะ แตหมายถงึวาอยากจะ
ใหเปนการเชญิประชุมแบบจริงจัง เพราะคลินิกนี้บางทานอาจจะติดอะไร แลวก็เหน็วาไมเปนไร ถือวาตวัเอง
ไมมีปญหาก็ไมไดเขา แตไมทราบวาเราเชญิใหเขานีก่็คอืตองมารับทราบหรือมาแกไขหารือรวมกนั แต
คลินิกก็จัดดวยนะคะ  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คือเรามีปญหาอยางนี ้เรามีปญหาเรื่องการมีสวนรวมหรือการ
ปรึกษาหารือเรานี่ตัวกลางกบัผูสนับสนนุ หนวยงานหลกักับหนวยงานสนับสนนุทัง้หลายเราก็จะมีปญหา 
ในเมื่อเรามอบหมายใหหนวยงานหลักเปนคนรายงานในงานแตละดานทั้งหมด ทนีีห้นวยงานสนบัสนุนเอง 
เหมือนกับวาเขาไมคอยมีสวนรวม เขาก็จะปลอย แตถาเกิดเราคุยกนัวาหนวยงานสนับสนนุนี่ใหเขาชี้แจง 
กระบวนการทาํงานหรือรายงานการทํางานของเขาใหหนวยงานหลักทราบกอนขั้นหนึง่นี ่หนวยงานหลักเขา
ก็จะประสาน เขาก็จะรายงานมาทัง้หมดวามีการทําอะไร มีการสนับสนุนกันอยางไร เปนระบบมาทั้งระบบ 
มันก็จะเหน็ไดวาภาพของการรวมมือกันมนัเปนอยางไร แตทีนี้พอเวลาในการจัดคลินกิเทาที่ผมฟงตัวแทน 
สํานักที่ไปคุย เขาก็บอกหนวยงานหลักเปนคนรายงานโดยที่เขาไมตองทําอะไรเลย เขาบอกเขาไมตองทํา 
อะไรเลย มันคลาย ๆ กับวาเขาไมตองรายงาน ไมอะไรตออะไร คือจริง ๆ เขาตองใหขอมูลกับหนวยงานหลัก 
พอเขาบอกวาพอเขาไมตองรายงานเขากจ็ะเฉย พอเฉยนี่กระบวนการมีสวนรวมทัง้หลาย การรวมมือกัน 
การประสานงานกนัมนัก็ไมมี มนัเปนผลเสยีตอการงานประจําอยูแลวเรื่องพวกนี ้มนัก็จะไมมีการ
ประสานกัน ใชไหมครับ 
  ประธาน  :  ผมเขาใจวาคลินิกนี่มันเปนเรือ่งของสํานักใคร สํานักมัน แลวก็มาปรึกษาใน
สํานักของตัว ทีนีถ้าผูจัดลักษณะของคลินกิที่เปนนอกเหนือจากคุยเรื่องสํานักแลว เอาเรื่องของกลุมที ่
เกี่ยวของ เอาตรงนั้นมาเลย เพื่อวาภารกิจนี้มันมีกี่สํานกั เอาเจาภาพตั้งตน แลวหนวยงานแวดลอมก็ไลเลย 
ของคุณถึงไหน ของคุณถงึไหน ในคลนิิกเพื่อใหมนัเกิดการประสานงานขึ้น ไมใชคณุเอาตัวเองมาโดด ๆ  
แลวก็จะเปน Stand alone อยูตลอดเวลา เพราะวามนัไมไดมานัง่คุยกันอยางที่มกีารเสนอวาอันนี้เปน
คลินิกของกิจกรรมรวมนะ มันก็จะไมเกิด ลองปรับคลินกิดูไดไหม 
  นายนพรัตน ทวี  :  ทุกทจีะมสํีานักอืน่มารวม แตเดี๋ยวผมจะเนนย้าํกลับเขาไปใหแตละ 
เจาภาพหลักแลวก็เกาะมือกบัผูสนับสนนุเขามา แลวก็จะคุยในเรื่องรายละเอียดตรงนี้ครับ 
  ประธาน  :  คุยกันเลยปญหาอุปสรรค 
  นายนพรัตน ทวี  :  ครับ เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้เขาไป  
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตชี้แจงเพิม่เติมนิดหนึง่ ในสวนของคลินิกโดยวธิีการนี่ ทุกสํานักที ่
มีสวนเกี่ยวของกับตัวชีว้ัด ตัง้แตเจาภาพหลักเจาภาพรองผูสนับสนุนนีเ่ขาจะเช็คของเขา เสร็จแลวเขาจะ
เขาไปคุยกัน แตทีนี้จะขออนญุาตรับในสวนของทานรองจเรไปวา อาจจะตองมีผูประสานงานกนัใกลชิด 
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มากขึ้นทุกกลุมแผนเดี๋ยวจะรับหนาที่ตรงนี้ไปประสานกบัเจาภาพหลกั แลวก็อาจจะมีสวนรวมในการ 
ดําเนนิการอยูดวยวาใหเขามีการหารือรวมกันใกลชิดนดิหนึง่ เวลาที่รายงานแลวขอมูลจะไดสมบูรณ 
อันนี้ขออนุญาตรับไปคะ 
  ประธาน  :  คุณสุวัฒนา O.K. ไหมครับ วาระ ๓.๒ ผานนะครับ ตอไป ๓.๓ ครับ เชญิครับ 
  เลขานุการ  :  ๓.๓ เปนเรื่องของการรายงานดําเนนิงานโครงการกิจกรรมขอเสนอที่เปนการ
ริเร่ิมใหม เปนเรื่องของนวัตกรรมตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการป ๒๕๕๑ ก็คือวา ในบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการป ๒๕๕๑ กาํหนดใหสวนราชการจะตองจดัทํานวัตกรรม ทนีี้โดยขั้นตอนหนึ่งของการวัด 
สวนราชการจะตองนาํเสนอคณะผูบริหารขององคกรพิจารณาเพื่อใหความเหน็ชอบกบัขอเสนอแนะและ 
แผนดําเนนิการ ซึ่งคณะกรรมการนวัตกรรมของสํานักงานไดพิจารณาเสร็จแลว ใครขออนุญาตใหเรียน 
คือทานประธานคณะกรรมการนวัตกรรมดวยคะ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาธิการครับ สําหรับในเรื่องของนวัตกรรม ตอนที ่
เร่ิมมาดําเนนิการก็ยงัมีการถกเถยีงกัน โดยเฉพาะความหมายของคําวา นวัตกรรม เมื่อมีการสื่อกนัระหวาง 
ผูประเมินกบัสํานักงานในฐานะที่เปนผูที่รับประเมิน ก็ไดมีความเห็นตรงกัน โดยเฉพาะในคํานิยามของคํา
วา นวัตกรรม เมื่อมีความเหน็ตรงกนัก็ไดเผยแพรวา ในสํานักงาน โดยเฉพาะในสาํนักตาง ๆ นีว่าจะเสนอ 
นวัตกรรม โดยเฉพาะการริเร่ิมใหมนี่จะเปนอะไรบาง โดยใหมีการไดรับความเห็นชอบกับรองเลขาธิการที ่
กํากับดูแลสํานัก ซึ่งทางคณะกรรมการก็ไดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมากลั่นกรองนะครับ ซึ่งก็ปรากฏวาการ 
กลั่นกรองของคณะอนุกรรมการซึ่งมทีานทีป่รึกษาบุญรักษาเปนประธานอนกุรรมการ ก็ไดมีความเห็นวา 
โครงการที่สํานักงานนัน้จัดทํามา โดยเฉพาะในสวนของนวัตกรรมนัน้มี ๖ โครงการดวยกนั ซึง่ในสวนของ 
คณะกรรมการเห็นวานวัตกรรมซึ่งจะไปบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงานนาจะเปนในเรื่องของ  
e-Parliament ซึ่งมนัมีแนวทางในการดําเนนิงานมาอยูแลว แต e-Parliament ของสาํนักงานที่กาํหนดไวนี ่
ยังไมสมบูรณดีพอ ที่ไมสมบูรณดีพอเนื่องจากวาถนนทีจ่ะมาสู e-Parliament นั้นมนัยงัมีถนนสายยอย ๆ 
อยู ยงัไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง เมื่อเปนอยางนี้ไดมามองเหน็วา ๖ โครงการที่มาเสนอ นาจะมี
การบูรณาการ เพื่อที่จะให e-Parliament นั้นมนัสมบูรณที่สุด จึงไดเห็นวา ๖ โครงการนาจะบูรณาการให 
เหลือแค ๒ โครงการใหญ โครงการแรกก็คอืโครงการทีท่างสาํนกับริหารงานกลางนาํเสนอก็คือโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของสํานักบริหารงานกลาง กับโครงการที ่๒ ซึง่เปนโครงการเว็บไซต 
ประมวลขอมลูของสภารางรัฐธรรมนูญและสภานิติบญัญัติแหงชาติของสํานักวิชาการ จึงไดนาํเอา  
๒ โครงการนี้เปนโครงการหลักในการบูรณาการของสาํนักอืน่ จงึไดบูรณาการแลวเปน ๒ โครงการที่จะ
นําเสนอเปนตัวชี้วัด ๒ โครงการหลกัใหญก็คือ อันที่ ๑ ก็คือโครงการศูนยกลางขอมูลรางรัฐธรรมนูญและ
สภานิติบัญญัติ กับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาระบบขอมูลสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาดวยกัน 
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สําหรับโครงการอันที ่๒ นัน้ถือวาเปนโครงการหลัก แลวก็โครงการในเรื่องของศูนยกลางขอมูลสภาราง 
รัฐธรรมนูญและสภานิติบญัญัติแหงชาตินั้นเปนโครงการรองอันที่ ๒ ที่จะเปนตวัชี้วัดดวย เรามนีวัตกรรม
ใหม ๒ โครงการดวยกนั ซึง่ขณะนี้ทางคณะกรรมการไดแจงไปยังสวนราชการที่เกีย่วของเพื่อจะมาบูรณา
การใหเหลือ ๒ โครงการหลกันี้ แลวก็ดําเนินการตอ ซึง่คณะกรรมการเห็นวาทั้งสองโครงการนัน้สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคเปนตัวชี้วดัในระดับองคกรได ซึ่งขณะนี้จะไปดําเนินการตอก็คือไปจัดทําโครงการมาใหม
เพื่อที่จะใหสอดรับกันกับการบูรณาการ กค็ือใหมีคํานาํ บริบทของสํานักงานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
จัดทําโรดแมป (Road map) และแผนปฏบิัติงาน แลวกด็ําเนนิการใหเสร็จภายในวนัที่ ๓๐ กันยายน  
ทั้งสองโครงการ ก็จะนาํเรียนที่ประชุมนะครับวาใหเห็นดวยกับนวัตกรรมที่ทางคณะกรรมการไดดําเนนิการ
แลว โดยนําเสนอมาเปนรูปเลมที่มอบใหกบัคณะกรรมการทุกทานไดรับทราบแลว กข็ออนุมัติหรือเห็นชอบ
กับโครงการทัง้สองโครงการนี้ครับ  
  ประธาน  :  ใหคณะกรรมการแผนฯ เหน็ชอบดวยหรือ ทุกทีทาํอยางไร 
  นายนพรัตน ทวี  :  ทกุทีเปนนวัตกรรมของแตละสํานกัครับ แตละสํานกัทํานวัตกรรม 
ของตัวเอง คัดเลือกของตัวเอง แลวก็คณะกรรมการนโยบายและแผนมาคัดเลือกวาใครไดลําดับที่ 
นวัตกรรมโดดเดน 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาฯ ครับ ในคาํสัง่ของทานเลขาฯ ใหคณะกรรมการ
มีหนาที่ อันที ่๒ ก็คือนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน กบัขอเสนอและแผนดําเนนิการ  
  ประธาน  :  จาํไดวามนัมีคณะกรรมการ แลวคณะกรรมการก็เสนอมาอะไรในรูปแบบนั้น 
ไมไดเขากรรมการแผนฯ  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คือเดิมนี่แตละสํานกัเสนอเองเลย เปนนวัตกรรมของแตละสํานัก 
แลวก็มีคณะกรรมการ ง  
  ประธาน  :  แลวคราวนี้เปนอยางไร 
  เลขานุการ  : ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึง่คะ ในสวนของเรือ่งนวัตกรรม เมื่อเปรียบเทยีบกับ
ของปที่ผานมา ในปที่ผานมาจะเปนแตละสํานักไปคิดนวัตกรรมเปนของสํานักเสนอขึ้นมา ไมไดเปน
ภาพรวมในระดับขององคกรวา สํานักไหนมีความคิดริเร่ิมอะไรก็เสนอเขามา แตมาปนี้เปลี่ยนไปก็คอืวา 
เปนในรูปของนวัตกรรมขององคกร ทนีี้ประเด็นที่ทานเลขาฯ ไดถามกค็ือวา มนัจะมวีาใน ๒ ปที่ผานมา 
ที่เราวัดผล คะแนนจากบริษทัทีเอจะใหเราระดับคะแนนที่ระดับคะแนน ๔ ตามผลของการประเมนิที่
หนวยงานนัน้ทําไดจริง ๆ พอคะแนนสุดทาย เขาจะใหสํานักงานเปนผูตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาวา 
คะแนนที่จะไดลําดับที่เปนประเมินขั้นตอไปนี่ไดคะแนนเต็ม ๆ ๕ หรืออะไรอยางนี้ ๔ หรือ ๕ นีก่็ใหเปน 
คณะกรรมการของสํานักงาน ซึง่ในปที่ผานมาเราดําเนนิการอยางนัน้ก็คือวาหนวยงานไดลําดับคะแนน 
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ที่ ๔ แลวนีจ่ะไดลําดับคะแนนที ่๕ ก็ตองใหคณะกรรมการนวัตกรรมของสํานักงานตัวนี้เปนคนพิจารณา 
เสนอความเหน็ขึ้นมา แลวกป็รับเพิ่มคะแนน แลวสงคะแนนใหกับ PA แตมาปนี ้รูปแบบของการทาํงาน 
นวัตกรรมแตกตางไปจากเดมิก็คือเนนในรูปขององคกร ซึ่งจะตองมีหลาย ๆ หนวยงานเขามารวมกนัใน 
การดําเนินกิจกรรมที่คลายคลึงกันแลวมาริเร่ิมแลวมาทําเปนโครงการใหญ ซึง่หลาย ๆ หนวยงานจะตอง 
เกี่ยว ซึ่งคณะชุดนี้ก็จะเปนทานรองคัมภีร ทานเปนประธานอยู คณะชุดนี้ก็คือต้ังแตการคิด การวางแผน 
และการดําเนนิงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลดวย ซึ่งจะแตกตางจาก ๒ ปที่ผานมา 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตแสดงความคิดเหน็นะคะ เนื่องจาก  
๒ โครงการที่ไดรับการเลือกมาแลว ความพรอมของสวนประกอบของแตละโครงการ ไมทราบวามีความ
พรอมแคไหนคะ คือเปนหวงเรื่อง เนื่องจากแตละโครงการมีองคประกอบของขอมูลหลายสวน ทีนีไ้มทราบ
วาสวนตาง ๆ ที่จะเปนองคประกอบของแตละโครงการซึง่จะนาํไปสูการประเมิน มีความพรอมเทากนั 
หรือเปลา  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  กราบเรียนทานเลขาธิการนะครับ สําหรับความพรอมขณะนี้เมื่อ 
ไดมีมติของคณะกรรมการแลว เอาไปบูรณาการแลว ตอนนีก้็เลยมาดูนะครับวาความพรอมของสํานักตาง ๆ 
ที่จะเขาสูโครงการทัง้สอง ถาไมมีความพรอมเราจะตัดในขอมูลสวนนั้นออกไป ซึ่งขณะนี้ดูในขอมูลหลักแลว
วาถนนในขอมูลหลักนี่นาจะพรอม แตมาดูอีกครั้งหนึง่วาขอมูลที่มนัยอยลงไปอีกถาไมพรอมนี่เราจะตัดออก 
เพราะไมอยางนั้นจะทาํใหตวัชี้วัดของเราในระดับองคกรนั้นไมประสบความสาํเร็จ ยกตัวอยางขณะนี้ใน 
โครงการที่ ๑ ซึ่งจะมีในสวนของสํานกัองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ซึ่งก็จะเปนขอมูลยอย ซึง่ฐานขอมูล
หลักนี่เราจะอยูในสวนของขอมูลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนหลกั ซึ่งในสวนขอมูลยอยนีจ่ะเปนฐาน 
ในการที่จะใหสมาชิกเอาไปทํางานในระหวางประเทศ หรือวาจะเปนขอมูลยอยลงไป ซึ่งขณะนี้ทราบวา 
ขอมูลยอยลงไปอีกนี่มนัไมพรอม ไมพรอมแลวเราจะตัด เราจะถือวาขอมูลหลักที่ถงึตัวสมาชกิถึงตัว
ประชาชนเปนหลัก ตรงนี้จะถือวาเปนระดบัของโครงการ 
  ประธาน  :  มขีอพิจารณาเพียงอนัเดียวคอื ผมไมทราบวานวัตกรรมมนัจําเปนจะตองไป 
ผูกกับ KPI ไหม ประการหนึง่ ถาจําเปนตองผูกนีม่ันเพิง่เปนรอบ ๖ เดอืน ยงัเหลอืเวลาอีก แลวถาเรา
ตัดสินใจในรอบ ๖ เดือน อีก ๓ เดือนมันอาจจะมีสํานกัใหมที่สรางนวตักรรมขึ้นมา แลวเราไมไดนาํเขามา 
พิจารณาหรือเปลา หรือนวัตกรรมของเขาอาจจะสงผลในชวงเวลาอกี ๓ เดือนหลักนี้หรือเปลา ผมไมแนใจ 
ในรายละเอียด ก็เปนขอพิจารณา เพราะวามันยังไมครบรอบ เพราะฉะนั้นมนัอยูวาเราผูก KPI ไหม ถาผกู 
KPI แลวเอาตัวนัน้มาเปนตวัดัชนีดวยก็สวนหนึ่ง กน็าจะตองรอ ผมไมชัดเจนตรงนี ้
   
           - ๕/๑  
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  สําหรับนวัตกรรมเปนตัวหนึ่งที่ผูกกับ KPI อยูแลว แตจากการที่
เราไดมีหนงัสอืแจงเวียนไปทุกสํานัก แลวก็มีเสนอมาเทาที่เรียนก็คือ ๖ โครงการเทานัน้เอง ใน ๗ สํานัก 
ซึ่งก็ไดมาพิจารณาแลววา ๖ โครงการนัน้คิดวาไมสามารถที่จะดาํเนนิการตามสิ่งที่คณะกรรมการเห็น 
ตัดออกไป ๑ โครงการ ๒ สํานักดวยกนั  
  ประธาน  :  พิจารณาความเปนไปไมได ณ เวลานี ้แตอีก ๓ เดือนเปนไปไดไหม 
คือมันเกิดความเสียโอกาส ไดโอกาสอะไรกันหรือเปลา ผมไมแนใจ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ไมมีครับ จริง ๆ แลวก็เปนตัวชี้วัดของระดับองคกร เพราะฉะนัน้
เราก็ดูศักยภาพของสํานักทีจ่ะมาเซิรฟตัวชี้วัดระดับองคกรในเรื่องนวัตกรรมใหมก็มเีทาที่เห็นครับ  
ก็คือเรามาบูรณาการแลวเหลือ ๒ โครงการเทานั้นเอง แลวก็สํานักที่จะเขามาชวยกอ็ยูที่ ๕ สํานัก  
ซึ่งถาวนันี้คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ อนุมัติก็จะไดไปเรงแลวก็ถือวาเปนพันธกรณีที่ ๕ สํานกั 
จะตองสงเสรมิใหตัวชีว้ัดระดับองคกรใหไปใหถึง ๕ ใหไดครับ 
  ประธาน  :  คณะกรรมการเห็นอยางไรครับ เชิญครับ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  เสนอความเหน็เพิ่มเติมนะคะ อันนี้อยากจะ 
เรียนถามฝายแผนวาในขั้นตอนที่เราจะเทยีบตัว KPI เรามีความจําเปนไหมวาเราจะตองมีมากกวา  
๑ โครงการ 
  เลขานุการ  :  คือตามบันทึกขอตกลงไดกําหนดแตเพยีงวาใหเสนอ ๑ เร่ือง หรือมากกวา 
ทีนี้เราก็มาดูวาศักยภาพขององคกรเรา คอืการทาํนวัตกรรมไมไดเปนเรื่องงาย ถาวเิคราะหจากการดู 
นวัตกรรมแลวมันจะตองไปถงึตัวลูกคาของเราโดยตรง คอืถึงตัวบุคคลภายนอกดวย ฉะนัน้เวลาที ่
คณะกรรมการชุดนี้ที่ไดไปเขารวมประชุมมันจะเปนเรื่องที่คอนขางยาก ซับซอน ๒ เร่ืองที่คัดขึ้นมา 
แลวในเวลาทีเ่ราเหลืออยูอีกประมาณ ๓ เดือน ถือวาหนกัมากสาํหรับตัวคณะกรรมการที่เราหยิบยก 
ข้ึนมาวัดนีน่ะคะ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  อันนี้มองในภาพรวมที่เราจะพิชิตคะแนนนะคะ 
มีความรูสึกวาถาเราไมถูกบงัคับดวยจาํนวนโครงการ เปนไปไดไหมทีเ่ราจะเลือกตวัที่สําเร็จแน ๆ ตัวภาพ
จริงที่เราเหน็แน ๆ เพราะวาเราเหน็แลววาขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกตอนนีเ้รียกวา ๙๙ เปอรเซ็นตไปแลว 
มันชัวร คะแนนมันจะไมไปแกวงกับความเสี่ยงของความไมพรอมของจดุอื่น ถกูไหมคะ แตจุดอื่นเรา 
Support ไวตัวนวัตกรรมเชือ่มตอได ในโครงการที ่๒ สามารถจะปลูกใหงดงามในปหนาได คือดูแลว 
โครงการที่ ๒ ขอมูลพรอมไหมคะ แลวกท็างดาน IT จะตองถึงจุดที่จดัทําเปนศูนยกลางจริง ๆ ทีค่นภายนอก
เขามาสืบคนไดจริง ๆ เขาถึงขอมูลไดจริง ๆ  
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ขอเรียนเพื่อความชัดเจนนะครับ สําหรับขอมูลที่ ๑ สวนใหญ 
ขอมูลจัดทําแลว ทางสํานักสารสนเทศก็ดาํเนนิการแลว ซึ่งสามารถที่จะทําไปสูเปาหมายไดรอยเปอรเซ็นต
สําหรับในโครงการที่ ๒ คือช่ือโครงการศูนยกลางขอมูลของสภารางรฐัธรรมนูญและสภานติิบัญญัติแหงชาติ
คณะกรรมการเห็นวาถาจะใหมันสมบูรณจริง ๆ ก็คือลงในเรื่องของเจตนารมณของคณะกรรมาธกิาร 
เจตนารมณ ซึง่จะเอาตัวนีเ้ขาไปใสมันก็จะสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ซึง่ทางผูที่เกี่ยวของคือสวนราชการหลกั 
ก็คือสํานกัวิชาการ รวมทั้งสาํนักกรรมาธกิาร ๑ – ๓ ก็ไดดําเนนิการไปแลว ผมคิดวาทําไปแลวประมาณ 
เกือบ ๙๐ เปอรเซ็นต เพียงแตลงในเรื่องของเจตนารมณเขาไปอีกมันกจ็ะทาํใหโครงการนี้สมบูรณ 
รอยเปอรเซ็นต ผมคิดวาทั้งสองโครงการมันมีความนาจะเปนดวยเงือ่นเวลาอีกประมาณ ๒ เดือนเศษ 
ซึ่งจะทําใหทัง้สองโครงการประสบความสําเร็จ แลวก็นาที่จะอยูที ่๔ ไป ๕ ไดครับ 
  ประธาน  :  จะไมมีปญหาเรื่องของสารสนเทศหรือครับ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  จริง ๆ ก็เปนหวงคะ เพราะวาถามหีลายจุดที่เรา
คอนโทรลยาก หรือวามีความเสี่ยงขึน้ เราอาจจะไมได ๕ เต็มใชไหมคะ แตถาเรามัน่ใจวาอีก ๒ เดือน 
เราเติมเต็มไดก็ โอ.เค. คะ 
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมครับ คือนวัตกรรมที่เราทําในปนี ้
คือในโครงการนี้ไมเนนความสําเร็จวาเปนรูปธรรมในปนี้ แตเนนกระบวนการวางแผนในการทาํนวัตกรรม
ของเรา สมมุติวาเรามีจุดหนึง่เลือกอะไรมาเปนนวัตกรรมของเรา แลวเราก็วางแผนวาใน ๑ ป หรือ ๒ ป 
จะสําเร็จ เราวางแผนแบงไว ๒ ปสําเร็จ แลวเขาจะมาประเมินวาใน ๑ ปเราทาํไปตามแผนสําเร็จตรงที่เรา
กําหนดไวไหม ถากําหนดตรงนัน้ก็ได ๕ คะแนน แตไมใชหมายความวาผลสําเร็จนวัตกรรมตองหลุดมา 
ในปนี้เลย ไมใชครับ 
  ประธาน  :  พูดงาย ๆ หมายความวาไดแนใชไหม 
  นายนพรัตน ทวี  : ก็ข้ึนอยูกบักระบวนการคัดเลือก กระบวนการวางแผนครับ 
  ประธาน  :  ที่ประชุมเหน็เปนอยางอื่นไหมครับ ถาไมมี กเ็ห็นชอบตามที่เสนอนะครับ 
  เลขานุการ  :  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ  มีเรื่องเสนอเขามา ๒ เร่ือง  
  ๔.๑ เร่ืองขออนุมัติการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเขาเลมไฟฟาของสถานวีทิยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทศันรัฐสภา ก็คอืสถานวีทิยุฯ ไดทําเรื่องขออนุมัติใชเงนิเหลือจายจากโครงการปรับปรุงการ
ถายทอดวทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศันทางเครือขาย Internet เพื่อทดแทนของเกาที่ชาํรุดไมสามารถ
ใชงานได 
  ประธาน  :  หลักการวาอยางไร 
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  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คือเนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนครับ ถาจะรอประชุม
อนุกรรมการไมทันครับ พอดีประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ก็เลยขออนญุาตมาทางนีเ้ลยครับ 
เพราะวาคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ เปนเจาของอํานาจอยูแลวครับ  
  ประธาน  :  มันเรงอยางไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  จะสิ้นปงบประมาณแลวครับ เหลืออีก ๒ เดือนเศษ ๆ 
  เลขานุการ  :  พอดีเรื่องนี้ไดไปปรึกษาทานรองฯ ศุภมาสแลว ทานขออนุญาตวาเรื่องนี ้
ถาจะเปนความเหน็จากคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ก็ขอใหกลบัเขาไปสูที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนและงบประมาณกอน แลวเดี๋ยวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ 
ตอไปอีกครั้งหนึ่งคะ 
  ประธาน  :  ทําไมไมพิจารณาเสียเลย 
  เลขานุการ  :  ข้ึนอยูกับที่ประชุมคะ 
  ประธาน  :  มันจะไมทันขนาดนัน้หรือ ซื้ออะไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ก็คือขออนุมัติในเรื่องของเครือ่งเจาะกระดาษและเขาเลมไฟฟา 
ทดแทนของเดมิซึ่งชาํรุดเสียหาย แลวพอดีเรามีเงนิงบประมาณในสวนของที่ไปดําเนนิการในเรื่องของ 
ปรับปรุงการถายทอดวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภาผานเครือขาย Internet จํานวน ๒ ลานบาท
ดําเนนิการแลวใชเงนิไป ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็มาขอทดแทนเนื่องจากเครื่องนี ้
มันชํารุดครับ 
  ประธาน  :  ผมอานแลวผมก็งง บรรจุวาระมาใหกรรมการใหญพิจารณา แลวในขั้นตอน 
บอกวาใหผมสงใหอนุกรรมการพิจารณากอน แลวอยางนี้บรรจุมาทาํไม เอาตามหลักการคือดําเนินการตาม
หลักการที่เคยทําเขาคณะอนุกรรมการกอน เงินไมมากมายนักคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเสนอผม 
ผมก็อนุมัติไปแลวแจงคณะกรรมการคราวหนาทราบ ถาเงนิเยอะ ๆ ผมไมมั่นใจ ผมก็เอาเขาคณะกรรมการ 
ก็นัดประชุมพิเศษขึ้นมา กระบวนการมนักม็ีอยูเทานัน้ ถาอยางนัน้ก็ไปดําเนนิการตามที่เคยปฏิบัตนิะครับ 
  เลขานุการ  :  ๔.๒ เปนเรื่องการกําหนดวนักฬีาของสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร
ดวยการประชุมคณะกรรมการแขงขันกฬีาจตุสัมพันธของสํานักงานไดมีมติใหกาํหนดวันกฬีาของสํานักงาน
ในวนัจันทรของทกุสัปดาห สํานักบริหารงานกลางไดเสนอเรื่องไปที่ทานเลขาฯ แลว แลวทานเลขาฯ มีดําริ
ใหสํานักบริหารงานกลางประสานไปยงัหนวยงานตาง ๆ เพื่อนาํขอมูลมาประกอบการพิจารณา โดยใหสง
เร่ืองดังกลาวใหคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ไดรวมพิจารณาดวย ในวันนี้ไดเชญิผูแทนของสาํนัก
บริหารงานกลางเขามารวมชีแ้จงดวยคะ 
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  ประธาน  :  เชิญครับ 
  นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  ขออนุญาตคะ คือสืบเนื่องมาจากวาคณะกรรมการจดัการ
แขงขันกีฬาจตุสัมพันธ คร้ังที่ ๙  ระหวางวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ไดจัดการแขงขันกฬีา 
จตุสัมพันธระหวางสวนราชการ ๖ หนวยงานดวยกนั มีสํานักราชเลขาธิการ สํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานกังานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา  ซึ่งไดจัดการแขงขันกฬีาชนิดตาง ๆ และไดเสนอผลการ
แขงขันใหทานเลขาธิการไดทราบแลว และทางคณะกรรมการไดเหน็ชอบใหกําหนดวันกฬีาของสํานักงาน
เปนวนัจนัทรของทุกสปัดาห ไดมอบหมายใหทางสาํนกับริหารงานกลางประสานขอทราบจากสวนราชการ
ตาง ๆ ไดประสานกระทรวงสาธารณสุข กาํหนดวนัอังคารเปนวันกีฬา ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
และมีการตั้งชมรมตาง ๆ เชน ชมรมแอโรบิค ชมรมฟตเนส ชมรมแบดมินตัน แลวก็ใหขาราชการทกุคน 
แตงกายชุดกฬีาในวนัอังคารดวย นอกจากนี้กม็ีกองบัญชาการกองทัพบก กาํหนดใหวันพุธเปนวนักีฬา 
แตใหขาราชการแตงกายชุดขาราชการตามปกติกอน ถาจะเลนกฬีาคอยเปลี่ยนเปนชุดกีฬา  
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี กําหนดทกุวันศุกรใหเปนวันกฬีา ตั้งแตเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
และใหขาราชการทกุคนแตงชุดกีฬามาดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดกิจกรรมทกุวนัจันทร 
พุธ ศุกร ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เตนแอโรบิค ทกุวันองัคาร และพุธ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
เลนโยคะ ขอเรียนใหที่ประชุมทราบคะ 
  ประธาน  :  เอาอยางไรครับ ที่จริงวนักฬีากเ็ร่ืองหนึ่งนะครับ กีฬาจตุสัมพันธก็เปน 
อีกเรื่องหนึ่งทีม่ันสืบทอดกัน เร่ืองกฬีาจตุสัมพันธมนัก็มีเร่ืองคาใชจายตามมาดวย ซึง่ก็ไมรูเงนิถงุเงินถัง 
ตอนนี้มนัเบิกราชการได ไมไดอยางไร ที่จะเปนสวัสดิการขาราชการตรงนี ้คือถาตัง้ขึ้นมาแลวมันกต็องมี
คาใชจาย แมวาจะไมใชกีฬาจตุสัมพนัธกต็าม หรือจะตั้งชมรมแอโรบคิ จางครูมากต็องมีคาใชจายใหครูเขา 
จัดสถานที่ อ่ืน ๆ อีกจิปาถะ คาน้ํา คาอะไร ก็ตองดูแลกนั เราอยูในวิสัยที่เบิกจายไดมากนอยแคไหน 
อยางไร ในเรื่องของเปนสวัสดิการขาราชการตรงสวนนี ้
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  จากการที่กีฬาจตุสัมพันธเมื่อคราวที่แลว ซึง่ทางคณะกรรมการ 
สงคาใชจายมาที่สํานกัการคลังฯ ตรวจสอบไปที่กรมบัญชีกลางไมมีระเบียบใหเบกิจาย ก็ใชเงินจาก
สวัสดิการไปสวนหนึง่ และเงนิสนับสนนุจากเอกชน ซึง่สวนตรงนี้ระเบียบไมมีใหเบิกจายครับ 
  ประธาน  :  ตั้งไดไหม 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ ถาในสวนของโครงการประเภทพวกนี ้
ถาเกิดบรรจุในยทุธศาสตร หรือวาอยูในความตองการของหนวยงานกส็ามารถตัง้โครงการไดนะครับ 
ก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรม หรือโครงการพัฒนารางกายอะไรตาง ๆ พวกนี้ ก็สามารถตั้งงบประมาณได 
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เพียงแตวาในคราวที่ไมไดตั้งอาจจะตองโอนเงนิเหลือจายอะไรมาทําเปนโครงการแลวไดรับอนุมตัิใหชัดเจน 
วาในการจัดทาํในปนี้จะตองมีเจาของเรื่องจัดทําโครงการขึ้นมา แลวกใ็ชจายงบประมาณใหเปนทางการ 
  ประธาน  :  เอาทีละเร่ือง เร่ืองงบประมาณกอน ถางบประมาณเบกิจายไดผมไมรูเขาคิด
จากอะไร ตอหัวของขาราชการ หรือวาคดิเหมาจายเหมือนเงนิกฐิน ๕,๐๐๐ บาทตอสํานักงาน ผมไมรู 
เกณฑในการคิดเขาคิดจากฐานอะไร แตถาบอกวาเบกิจายงบประมาณได เงินสวนนี้กน็าจะเบิกไว 
เพื่อวาหากมกีจิกรรมอยางกฬีาจตุสัมพันธที่เกิดขึ้นนี่วิง่ไปขอเงินเขาก็เสี่ยงตอการหาวาไปรีดไถเขา 
ก็ดูไมดีนัก คือไมมีปญญาเลนก็อยาเลน คอืถามีปญญาหมายความวาเงนิหลวงมีสนับสนนุ หรือเรามีเงนิ
ภายในที่เราไปหาเงินการกศุล เงนิบริจาคอะไรมาได ก็อยูในวิสัยจึงจะทํา ถาไมอยูในวิสัยแลวไปแบมือขอ 
ก็ดูนาเวทนาไปหนอย เพราะฉะนัน้ถาตั้งไดก็ตั้งไป ดูเกณฑในการตั้งวาควรจะเปนเทาไร ผมไมรูวาเกณฑ 
เขาคิดอยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ก็เหมือนโครงการพัฒนาเกีย่วกับสุขภาพ ของกรุงเทพฯ เขาก็ตั้ง
กันไววาตั้งโครงการพวกนี้เพือ่สงเสริมสุขภาพของขาราชการ เหมือนกบัโครงการพวกฝกอบรม ถาเกิดวา 
มีคาใชจาย ไมวาจะเปนการจัดซื้ออะไรก็ตาม ชุดกฬีาอะไรก็ตาม ก็สามารถดาํเนนิการได ไมอยางนัน้ 
พวกกระทรวงกีฬาอะไรก็คงไมสามารถตัง้ไดหรอกครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  เรียนทานเลขาฯ นะครับ มีปญหาอยูก็คือของ รปภ. ที่อยู 
ในโครงการฝกภาคสนามของ รปภ. ที่ขอซือ้ชุดวอรม ซึ่งทางสํานักพัฒนาบุคลากรกต็ั้งโครงการมาแลว 
แตปรากฏวาเราสอบถามไปที่กรมบัญชีกลางไมเขาในระเบียบสัมมนาหรือฝกอบรม ซึ่งเราตองตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเปนกรณีพิเศษไปนะครับ ซึง่ในการจัดกีฬาตรงนี้คาใชจายถาไมเขาในโครงการหรือระเบียบ
ของเขาก็ตองตกลงกับกรมบัญชีกลางเปนครั้ง ๆ ครับ 
  ประธาน  :  สรุปแลวตั้งไมได 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  อาจจะตั้งงบประมาณมาไดครับ 
  ประธาน  :  ที่วาตั้งไดดูจากที่ไหนมา ตั้งเปนโครงการเฉพาะกิจ เพราะฉะนัน้ลักษณะ 
ก็เปนลกัษณะเหมือนจุดเริ่มตน จุดสิ้นสุดที่ชัดเจนใชไหม แตนี่เราเปนลักษณะของการผูกพนัไป กต็องตั้ง 
อยางนี้ไปทกุป ๆ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ก็เหมือนโครงการที่จัดทําของกรุงเทพฯ ไมวาจะเปนโครงการ 
แอโรบิคอะไรพวกนัน้ ที่วาเขาเอามาสนับสนุนงบรายจายอื่น ๆ อะไรพวกนี ้ในสวนกลุมงานนโยบาย 
และแผนคงจะรับไปดู ลองคุยกับกรมบัญชกีลางวาจะดําเนินการไดหรือเปลา  
  ประธาน  :  ลองไปศึกษาดู เพราะยังไมไดขอสรุปวาทาํไดหรือทําไมได ไปหาขอยุตวิาทาํได
หรือทําไมได 
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  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  เคยสอบถามกบัทาง กทม. มาแลวเขามีเงินสวนหนึ่งที่จัดเกบ็ 
จากรายไดสวนตรงนี ้ซึ่งเขาสามารถเอาเงนิสวนนีม้าดําเนินการในสวนของ กทม. ไดเลย และถาใชไมหมด
ส้ินปก็ตองคนืคลังไปครับ 
  ประธาน  :  ในสวนของการกําหนดวนักฬีาทานกรรมการเหน็อยางไรครับ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  มีนิดหนึ่งนะคะ นาจะสอบถามทางสาํนกัเลขาธิการ ครม. 
ในรายละเอียดบอกวาแผนกิจกรรมในเรื่องกีฬาเปนตัวชีว้ัดอยูในการบริหารจัดการภาครัฐ ตรงนีถ้าหากวา 
อยูในตัวชีว้ัดหมายถงึวาตั้งงบประมาณไมได 
  ประธาน  :  เปนขอมูลเพื่อไปหาขอยุติ ทัง้ฝายสํานักการคลังฯ และกลุมงานนโยบายฯ 
ลองหาขอยุติรวมกนัมาวาได หรือไมไดอยางไร ทนีี้วนักฬีาจะเอาวนัจันทร วนัอังคาร วันพุธ วนัพฤหัสบดี  
วันศุกร เอาหรือไมเอาอยางไร มีความคิดเห็นอยางไรครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เราอยากใหมีไหม ถามีแลวจะใหแตงชุดกีฬาไหม 
  นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  ถามีก็ดีคะ ทางสํานักพัฒนาบุคลากรเคยจัดเตนแอโรบิค 
ก็ไดเปนการออกกําลงักายใหแกขาราชการดวย แตทนีี้กจ็ะมีปญหาวาสถานทีท่ี่เราจะจัด แลวก็ตองไปหา 
เสื้อผา หาอะไรอีก ซึ่งเดี๋ยวขาราชการก็จะเดือดรอน 
  ประธาน  :  ตกลงเอาอยางไร ผูเสนอบอกกลัวขาราชการเดือดรอน 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  มันคงมีนยั ๒ นยั วนัสปอรตเดยของสวนราชการ ก็คอืวา 
อยางทหารนีเ่ขาคงไมมีภารกิจอะไรมาก เขาก็ใหวันพุธครึ่งวันไปไหนก็ได ไมใชหมายความวาตองมาเตน 
อยูในบริเวณกรมทหาร ทนีี้ของเรานี่ผูเสนอคลาย ๆ วาตกเย็นก็จะใหมีแอโรบิคบาง วอลเลยบอลบาง 
เลนกนัภายใน หมายถึงวาใหมีกิจกรรมกนับาง ไมใชใหเราหนีออกไปเลนขางนอก 
  ประธาน  :  เลนภายในไมไดอยูแลว คือถาสิ่งที่เสนอมาเปนเพยีงอยากใหมีกิจกรรม 
เพื่อจะสรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงเราก็คงจัดไดเหมือนเดิม โดยไมตองเปนมติของอะไร  
มีนโยบายจะฟนฟูสุขภาพรางกายก็มาเตนเหมือนเดิมกอ็ยูในวิสัย ไมไดใชเงินมากมายนกั แลวก็คดิเปน 
การออกกาํลังกาย ไมตองเอารูปแบบอะไรนัก มีอะไรก็แตงมา อยางดกี็มีเสื้อคลุมใหรูแบงขางสีเหลือง สีแดง 
ใหรูวาขางไหน อยางนี้มนัจดัไดเลย เพราะเงนิการกุศลมีพอทาํได แตพอกําหนดวันกีฬาเปนหลักการขึ้นมา 
เปนทีเ่ขาใจกนัวาชวงเวลาหนึง่ในเวลาราชการบางบางสวนคุณจะไปเลนกฬีาอะไรก็เลนไป ซึง่ตรงนี้ความ
ไมแนนอนของสภาเรามีเยอะ อยากจะประชุมวันไหน วนัเสาร วนัอาทิตย วนัจนัทร วนัอังคาร พรอมประชุม
ทุกเมื่อ มนัแลวแตวาจะสัง่มาเมื่อไร ก็มีความสะดุด ๆ อยูในตัวเองอยูบางเหมือนกนั เร่ืองงบประมาณ 
พอสํานักงานกําหนดไปแลวไมมีเงนิอุดหนุนอะไรใหเขาเลย ซึง่มันตองมีคาใชจายทัง้นัน้ แมกระทัง่แอโรบิค 
ก็ตองมี แลวยิง่จะไปจัดอะไรใหเปนมาตรฐานมากยิ่งขึน้มันก็ยิง่มีคาใชจายมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ณ เวลานี ้
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เห็นมีเปตอง เลิกไปหรือยังไมรูที่ประดิพทัธ ยงัมีอยู อยางนี้เปนตน หรือสนามขางหลังซึ่งแตกอนเคย 
ตีแบดมินตัน ก็ไปใชจอดรถ คือถาจะฟนฟกู็สามารถทาํไดอยูแลว ไมรูกรรมการเหน็อยางไร จะกําหนดวัน 
เลยไหม เปนวนักฬีาตามที่เขาเสนอมานี ่
  นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  อันนี้พอดีไมไดอยูในคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
คือทานรอยเอกหญิง สุวฒันา ทานเปนรองประธานคณะกรรมการ ลองฟงจากทานดกูอนไหมคะ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  คืออันนี้เนื่องจากภารกิจของสาํนักงานคิดวา 
เราคงจะตองเปนนอกเวลา คือมีชมรมอะไรชวนกนัมาเลนได แตหมายถึงวาคงไมนาจะใชในเวลาราชการ 
อาจจะอนุญาตสมมุติวันจนัทรแตงชุดกีฬามาได แตในเวลาคงจะมาใหเลนคงยาก แตละชมรมกช็วนเชิญ 
สมาชิก แลวกจ็ะจัดที่ไหน อยางไร สวนงบประมาณอาจจะมา Support กันได คือยกตัวอยางพอดีกําลังจะ
ตั้งชมรม Dart แตบังเอิญวามันไมตองใชในเวลาราชการ ใครสะดวกนอกเวลาก็ไปทีก่ษาปณไดเลยคะ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  วันกีฬาเขาใจวาสวนราชการตองเปดโอกาสอํานวยความ
สะดวกใหกับขาราชการไดออกกําลงัในชวงเวลาราชการ เขาถึงไดกาํหนดเปนวนัสปอรตเดยให สวนเลกิงาน
แลวจะไปเตนแอโรบิค ไปปาเปา แลวโยนเปตอง อันนัน้ไมจําเปนตองกําหนดเปนสปอรตเดยก็ได เขาก็เลน
ไดทุกวนัอยูแลว เขาใจวาถากําหนดสปอรตเดยหมายความวาวันนัน้จะกําหนดครึ่งวนั หรือวา ๒ ชัว่โมง
สุดทาย สํานักงานตองใหความสะดวกในการที่จะใหขาราชการเราไปออกกําลงักายในรูปแบบอะไร 
ก็สุดแทแตครับ 
  ประธาน  :  เอาเปนวาหลักการในการสงเสริมสุขภาพก็นาจะพูดกับสํานักพัฒนาบุคลากร 
  นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  คือไมใชสํานักบริหารงานกลางเปนผูเสนอ  
แตคณะกรรมการจัดกีฬาจตุสัมพันธเปนผูเสนอมาคะ 
  ประธาน  :  เอาเปนวายังไมตองกําหนดอะไร เอาตามสภาพอยากออกกําลงักายเดีย๋วก็จัด
กิจกรรมแอโรบิคให อะไรอยางนี้แบบทีเ่คยทํามา เพราะวาปญหาใหญพอกําหนดปบมันก็ตองมเีงนิไป
สนับสนนุเขา แคจัดกีฬาจตสัุมพันธยงัตองมานั่งคิดวาไปรวมดีหรือถอนตัวดี เพราะพอมีเงินแลวตองไป 
ออกปากเรี่ยไรเขาบางทีมนัอึดอัดเหมือนกัน เอาเปนวายังไมเห็นสมควรกําหนด เพราะวายงัมีความไมพรอม
อยูหลาย ๆ ดาน สวนการสนับสนนุดานกฬีากพ็ิจารณาเปนกรณีไปวา ถามันมพีนัธกรณีที่เราจะตองสงตัว
คนไป ผูมีใจรักอาจจะตองทุมแรงกาย แรงใจหนอย แลวราชการก็จะทาํเทาที่สามารถดําเนนิการได 
ที่บอกวาตองไปตัดชุดใหมเอี่ยม รองเทาใหมเอี่ยมอะไรอยางนี้ ตอนทีจ่ดักีฬาเขาจะเอามาให ผมอายใจ 
แคใสไปเดินเอารองเทามา เสื้อมา ผมไมเอา ผมวามนัเปลืองโดยไมจาํเปน ถาคนเลนแลวจะตองใส 
ไมวากนั ยิ่งถาใสหมนุเวยีนกันไดยิ่งวิเศษเลย คือไมตองผูกเปนเจาของ เลนแบบพอเพียง เลนแบบประหยัด 
 



 ๔๒

คณะกรรมการนโยบายฯ                                                                                              นนทสภรณ ๕/๘ 
วันองัคารที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
พอถึงเวลาเลน ๑๑ คน ตัด ๑๕ คน ๑๘ คน เขาใจวาตองมีตัวสาํรอง คือถาพรอมก็ไปอยาง นีม่ันไมพรอม 
กรรมการเหน็อยางไรครับ เอาอยางนีน้ะครับ พอไมมีเงนิแลวมนักพ็ูดลําบาก มีเรื่องอื่นอีกไหมครบั ถาไมม ี
ก็ขอบคุณนะครับ ขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา 
 

กลุมงานชวเลข ๓  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
   
   
   
 
 
 
 
 


